



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**เชื่อกันดี ศูนย์ราชการ**  
**ทำเนียบพว**  
**คนสธ.แพร่โควิด**

เข้าใบร้อนทำงาน  
ที่นครแพทย์จุฬา  
ป่วยกักตัวกักวัน  
หมิง 56 กับราย 9  
ป่วยสะสม '1,524'  
ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย ดายเพิ่ม  
อีก 2 ราย ส่งให้ยอดตายสะสม 9 ราย  
พบป่วยเพิ่มอีก 136 คน ★ มีดื้อกว่า 6



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

**เชื่อใจมติ** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
กระจายใน 18 จังหวัด กระจุกใน กทม.เยอะสุดถึง 80 ราย และพบในกลุ่มคนใช้งานส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยโฆษก สบค.ชี้ที่ผ่านมาตรการล็อกดาวน์ประชาชนได้เพียงร้อยละ 40 หากจะให้ยับยั้งการแพร่ระบาดให้ได้ผลต้องลดให้เหลือร้อยละ 90 ขณะเดียวกันในต่างจังหวัดยังพบผู้ติดเชื้อรวมงานสังสรรค์-ปิกนิก ข้อมูลอีก ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ โคนกักตัว ฝั่าระวังอาการกันระนาว ส่วนชมรมยอมปิดกาลิโน ใกล้ชายแดนไทยแล้ว มีผล 1 เม.ย.นี้

หลังรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563 หวังยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศแต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มี.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ รวมถึงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก

★ **ดับจากโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย**  
โดยที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง หรือโควิด-19 ในไทยช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้รับรายงานพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยรายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 54 ปี มีประวัติเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลละแวกใกล้เคียง และรายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 56 ปี มีภาวะปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน กทม. ซึ่งจากข้อมูลที่มีขณะนี้ทั้ง 2 ราย ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุและไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งต้องมีการวินิจฉัยว่าเป็นเพราะมารับการรักษาช้าหรือไม่ นอกจากนี้ ยอกขอให้ผู้ป่วยบอประวัติให้ชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษา โดยสรุปยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ 9 ราย

★ **ป่วยรายใหม่เพิ่ม 136 ราย**  
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวอีกว่า ส่วนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 136 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 71 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 2 ราย กลุ่มสถานบันเทิง 10 ราย กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานแล้ว 59 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 59 ราย เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทั้ง คนไทยและคนต่างชาติ 21 ราย อาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 15 ราย ทั้งนี้ มีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย มีทั้งที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงและทางอ้อม กลุ่มที่ไปสถานที่แออัด 3 ราย เช่น ตลาดนัด คอนเสิร์ต บ่อนไก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ 4 ราย และกลุ่มอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่เฝ้าระวัง เช่น ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 14 ราย และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 6 ราย สรุปขณะนี้พบผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,388 ราย อาการรุนแรงอยู่ในภาวะวิกฤตต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด 23 ราย และมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 127 ราย

★ **เตือนคนใช้ขนส่งสาธารณะ**  
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 136 ราย กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด มากสุดที่กรุงเทพฯ 80 ราย รองลงมาคือเชียงใหม่ 9 ราย สมุทรปราการ 7 ราย ภูเก็ต 6 ราย ชลบุรี และนครสวรรค์ จังหวัดละ 3 ราย ซึ่งยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่ รถเมย์ รถบัส รถตู้ รถไฟฟ้า เรือ เครื่องบินอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ คนขับ ผู้โดยสาร พนักงานอื่นๆ รวมทั้งประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางที่มีความระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทางเว้นระยะห่างล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ อาบน้ำทันทีเมื่อเข้าบ้านและเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนในครอบครัว

★ **ตั้ง กก.ตรวจสอบของบริจจาค**  
ต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข รับมอบเงิน 1 ล้านบาท จากกรมวางควาณการช่าง เพื่อสนับสนุนการทำงานของ



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

สถาบันบำราศนราดูร และจากกลุ่มบริษัท โสเดเวย์ และดาวพร้อมพันธมิตรมอบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 600 ตัน เพื่อผสมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยนายอนุทินกล่าวว่า ตนมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่นำมาบริจาคก่อน หากพบว่าของที่นำมาบริจาคไม่มีคุณภาพเป็นอันตราย ต่อประชาชนจะไม่นำส่งไปให้ วด.ต่อไป

**★ ยกกระดับคู่มือทำเนียบฯ**  
ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาล วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าว รายงานว่า นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม และ มอบนวัตกรรมการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นแบบรวดเร็ว "Chula COVID-19 Strip Test Service" จำนวน 100,000 ชิ้น จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ประชมวงเล็กกับปลัดกระทรวงต่างๆ ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนจะเข้าประชุม ศบค. ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ขณะเดียวกัน สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งมาตรการ ป้องกันเพิ่มเติมในส่วนของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยจากนี้จะไม่อนุญาต

ให้ช่างภาพ สื่อมวลชน เข้าบันทึกภาพการประชุม ขอให้รอกภาพจากสำนักโฆษก ไม่ให้ตีกรอสัมภาษณ์ ตามจุดต่างๆ จากเดิมกำหนดจุดไว้อย่างหน้าตัก ับัญชาการ ทั้งนี้ยกเว้นการแถลงของศบค.ที่ห้องโถง ตึกสันติไมตรี ที่อนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนนั่งตาม จำนวนที่ตั้งเก้าอี้ไว้ตามมาตรการวันระยะห่างหรือ Social Distancing

**★ ต้องลดสัญญาณไฟได้ร้อยละ 90**  
ต่อมา น.ท.วิศิษฐ์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวง สาธารณสุข และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรค โควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า หากจำแนกตามพื้นที่ จะพบว่ากรุงเทพฯ. นนทบุรี ยังมีตัวเลขผู้ป่วยที่สูง แต่แนวโน้มของต่างจังหวัดยังมีขึ้นๆลงๆ จำเป็น ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน การกระจาย ตัวมีจังหวัดที่ต้องจับตาคือภูเก็ตกระบี่ยะลาปัตตานี ชลบุรี สระแก้ว และอุบลราชธานี นอกจากนี้จาก การสำรวจพบว่าในวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ประชาชน สัญจรไปมาลดลงจากวันที่ 21 มี.ค. โดยการสัญจร ด้วยรถประจำทางลดลงร้อยละ 45.58 รถยนต์ส่วนตัว ลดลงร้อยละ 41.38 รถไฟฟ้าลดลงร้อยละ 58.63 รถไฟระหว่างเมืองลดลงร้อยละ 64.67 การโดยสาร ทางน้ำลดลงร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม ต้องขอความ ร่วมมือมากยิ่งขึ้น ต้องลดการสัญจรให้ได้ร้อยละ 90 ถึงจะได้ผลในการช่วยกันลดโอกาสแพร่เชื้อ แต่

ขณะนี้ลดแค่ร้อยละ 40 เท่านั้น ซึ่งเราไม่สามารถลด กราฟการแพร่ระบาดลงได้ ประชาชนต้องร่วมมือด้วย

**★ จนท.ศบค.ติดเชื้อเข้าทำเนียบฯ**  
น.ท.วิศิษฐ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีบุคลากร ศบค.ติดเชื้อโควิด-19 ว่าเป็นผู้ป่วยชายวัย 46 ปี ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลแต่เป็นข้าราชการ ศส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แต่ ทำหน้าที่ประสานงาน มีประวัติเข้าร่วมประชุมหลาย แห่งและมาปฏิบัติงานที่ทำเนียบฯด้วยแต่ที่ทำเนียบฯ มีมาตรการให้คนที่มาปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำให้มีความเสี่ยงต่ำ รวมถึงเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ไม่ได้ทำงานประจำทำเนียบฯ แคว้นเข้า-ออก คน ที่ใกล้ชิดน่าจะจะเป็นผู้ทำงานร่วมกันในส่วนของ ศส. ประมาณ 30 คน ที่จะต้องกักตัวที่บ้าน 3 วัน 5 วัน 7 วัน หากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอาการถือว่าอยู่ในวงจำกัด แต่หากมีการขยายวงออกไป ศส.จะดูแล อย่างเข้มขันที่สุดอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 26 มี.ค. มีน้ำมูก ไอนานๆครั้ง ยังไม่มีไข้ คิดว่าเป็นภูมิแพ้ เมื่อไปตรวจพบว่าผล ออกมายืนยันเมื่อคืนวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา จึงกักตัว เองตั้งแต่แรก รวมถึงขณะนี้เพื่อการดูแลที่ดี จึงได้ ไปรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร โดยทีมสอบสวน โรคติดต่ออันตรายกรมควบคุม ศส.จะดำเนินการต่อไป

☆ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เชื่อกันผิด

☆ ต่อจากหน้า 6

★ ผู้บริหาร สบค.ยังไม่ต้องกักตัว

เมื่อถามว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ติดเชื้อเป็นเจ้าหน้าที่ สบ.แล้วมีเจ้าหน้าที่ทำเนียบฯ ด้วยหรือไม่ นพ.ศิริศิลป์ตอบว่า เท่าที่ทราบคนที่เขาติดต่อคือคือเจ้าหน้าที่ที่น้องอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์สบค. ซึ่งได้จัดโต๊ะแยกห่างกัน ส่วนผู้ใกล้ชิดคือเจ้าหน้าที่ที่มาจาก สบ.ด้วยกัน ได้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้ว และยังไม่มีผู้บริหารระดับสูงที่ต้องกักตัวเอง

★ "บิ๊กช้าง" สั่ง รพ.ทหารเตรียมพร้อม

ส่วนที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.ลงชีพ ตันตระวาณิชชัย โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พร้อม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับเหล่าทัพ จากการประเมินสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอาจกระทบต่อความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ และ รพ. สบ. โดยขอให้ทุกเหล่าทัพ เร่งเตรียมความพร้อมของ รพ.ทหาร และ รพ.สนาม ในพื้นที่ต่างๆ ให้พร้อมสนับสนุนรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้เตรียมการสนับสนุนการคัดกรองอย่างเข้มงวดกับคนไทยอีกจำนวนมากในหลายประเทศที่อาจมีการปิดประเทศ และมีความจำเป็นต้องการเดินทางกลับไทย โดยเฉพาะภาคแรงงานจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ทยอยเดินทางกลับ

★ "บิ๊กแดง" สั่งสำรวจจำนวนหมอ ทบ.

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผ.บ.ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (คปภ. ทบ.) เพื่อรับทราบสถานการณ์ประจำวันผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดย พล.อ.อภิรัชต์ ได้เน้นย้ำการจัดโรงพยาบาลทหารที่กักหนัดไว้ในแผนยุทธการสนับสนุน สบ.ดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอให้ผอ.โรงพยาบาลทหารทุกจังหวัด บริหารจัดการให้เรียบร้อย หากขาดอุปกรณ์ให้รีบแจ้ง นอกจากนี้ยังให้จัดเตรียมบุคลากรแพทย์ของเหล่าเสนาธิการที่ไม่ได้อยู่ในหน่วย ให้แม่ทัพภาคไปสำรวจไว้ให้พร้อม และสำรวจยอดกำลังพลที่เป็นผู้หญิงและตั้งครรภ์ที่อนุญาตให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน ย้ำไม่ให้งานในหน้าที่บกพร้อมการเดินทางของกำลังพลที่ออกนอกพื้นที่ที่ทหารต้องมีกาวันบั้นกักกันตามว่าไปที่ได้บ้าง พบปะกับใคร ยกวันกำลังพลที่เดินทางไปราชการ

★ พบ จนท.ในศูนย์ราชการติดเชื้อ

นอกจากนี้ ตลอดวัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีบุคลากรในหน่วยราชการติดเชื้อ โครนาไวรัส 2019 ทำให้ต้องมีการกักตัวเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะบุคลากรของรัฐทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดระยอง ได้รับข้อความจากทางบริษัท เสนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพต. ซึ่งเป็นผู้บริหารอาคารศูนย์ราชการฯ จังหวัดระยองว่าพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการ อาคารเอและบีติดเชื้อโควิด-19 ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กองคลัง ชั้น 2 กรมที่ดิน อาคารบี 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ปฏิบัติงานที่ อาคารจอดรล BC ชั้น 5 และ 8.เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักปลัดยุติธรรม ปฏิบัติงานที่ สหกรณ์ ชั้น 6 อาคารเอ โดย ธพต.ระบุด้วยว่าแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นและธพต.ได้ดำเนินการในพื้นที่ส่วนกลาง ทั้ง 2 อาคารแล้ว ทั้งติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ-สเปรย์ และที่พักรวมถึงรายละเอียดของบุคคลที่ติดเชื้อ 2.มจึงประสานหน่วยงานให้ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดผู้ป่วย กักตัว 14 วัน และวันเดียวกันนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 58 จะเข้ามา ทำการสอบสวนโรค

★ ผวาพวกันเกิดตัวอยู่ในที่ทำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังข่าวแพร่สะพัดออกไปได้สร้างความหวาดวิตกให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่ยังคงปฏิบัติงานตามปกติ โดยเฉพาะที่อาคารบี ที่ตั้งของกรมที่ดิน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ถูกระบุว่ามีบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่แต่ละวันจะมีชาวต่างชาติเดินทางมาขอต่อวีซ่าทำนั้กในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศในช่วงเช้าอาคารบีค่อนข้างเงียบเหงาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในอาคารบี เก็บตัวเงียบในที่ทำงานไม่ค่อยกล้าออกมาเดินด้านนอก จากนั้นในช่วงเที่ยงเป็นที่น่าสังเกตว่าบุคลากรที่มาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ใช้วิธีสั่งอาหารขึ้นไปรับประทานบนหน่วยงานตัวเองแทนการลงมาซื้อที่โรงอาหาร ส่วนผู้มาติดต่อราชการ ก็ต้องยืนกินหรือใช้ลานอนคนประสงค์เป็นที่นั่งทานอาหารกลางวันแทน เนื่องจากโรงอาหารทุกแห่งในศูนย์ราชการ อนุญาตให้ซื้อกลับบ้านและไม่มีเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร

★ จนท.สหกรณ์ ยธ.ติดเชื้อ โควิด-19

ด้านศาสตราจารย์พิเศษวิสิษฐ์ วิษณุสุวรรณ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เผยว่าได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่สหกรณ์กระทรวงยุติธรรม ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จึงได้จำกัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ที่มีโอกาสพบปะร่วมงานกับผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม รวมประมาณ 40-50 คน ให้กักตัวเอง เพื่อสังเกตอาการภายในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ในส่วนของอาคารสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ภายในอาคารที่ทำการของกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการอาคารเอ และส่วนอื่นๆ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อด้วยยาเคมีในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณโดยรอบทุกห้องทุกชั้น พร้อมสั่งปิดทำการสหกรณ์ด้วย

★ กรมอนามัยสั่งเฝ้าตรวจ 3 จนท.

พล.พรพนทิบล วิภาคาร อธิบดีกรมอนามัย สบ.กล่าวว่า มีพนักงานสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยพนักงานคนดังกล่าวทำหน้าที่ประจำอยู่ในสำนักทันตสาธารณสุข ไม่ได้มีการออกไปทำงานนอกสถานที่หรือว่าต้องเข้าร่วมประชุม หรือมีกิจกรรมนอกสถานที่แต่อย่างใด และได้ลาหยุดงานก่อนจะป่วยเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากอาการท้องเสีย หลังหยุดงานแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มี.ค.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เรียกให้ไปรายงานตัวเข้ารับการรักษา เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน แต่ผู้ป่วยรายดังกล่าวมีอาการไม่รุนแรงแพทย์จึงให้รักษาในรพ.เมืองดิน 4-5 วัน ส่วนประวัติคือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างแออัด เดินทางมาทำงานโดยรถตู้โดยสาร และในวันที่ได้ปิดสำนักทันตสาธารณสุข เพื่อทำความสะอาดอีกครั้ง พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักทันตสาธารณสุขทุกคนกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ทำงานอยู่กับบ้านตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. เป็นต้นไป และเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ 3 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 2 ราย ที่นั่งใกล้กับเจ้าหน้าที่ที่ป่วย

★ เปิดใหม่ไลน์จ.พิเศษทันตะจุฬาฯ

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทพ.สุจิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ทางคณะได้รับแจ้งว่ามีอาจารย์พิเศษของคณะติดเชื้อโควิด-19 โดยมีใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.และเดินทางเข้ามาคณะทันตะฯ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว คณะทันตะฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย สถานที่ที่ไปนอกคณะ และการเข้ามาที่คณะ ในช่วง 14 วัน ก่อนวันที่ 20 มี.ค.เมื่อมีข้อมูลออกไป 14 วัน จากวันที่เริ่มมีใช้ พบว่าอาจารย์พิเศษคนนี้ เข้ามาที่คณะในวันที่ 6 มี.ค. และวันที่ 18 มี.ค.ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และได้แจ้งผู้ที่มีการสัมผัสหรือติดต่อโดยตรงกับอาจารย์พิเศษในวันที่ 6 มี.ค., วันที่ 18 มี.ค.และวันที่ 20 มี.ค. ซึ่งได้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของคณะ จำนวน 6 ราย โดยให้กักกันตัวเอง 14 วัน และกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษานใน 3 วันดังกล่าว จำนวน 18 ราย



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

โดยแจ้งให้กักกันตัวเอง 14 วันเช่นกัน พร้อมกับนัดวันตรวจเชื้อ และทำความสะอาดระยะเรียบร้อยแล้ว

★ ปลัดคมนาคมยืนยันไม่ได้ติดเชื้อ

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่มีกระแสข่าวว่าติดเชื้อโควิด-19 ได้เปิดเผยว่า ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ตกแล้วพร้อมกับยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า เดี่ยวจะนัดผู้สื่อข่าวกระทรวงคมนาคมมาวิ่งแข่งกัน พร้อมทั้งยืนยันว่าตนเองนั้นแข็งแรงดีทุกประการ ไม่มีทางเป็นไปได้ตามข่าวที่มีการลือแต่อย่างใด

★ ด้านเหงาเลื่อนเปิดไม่มีกำหนด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภูมิภาคต่างๆ ที่ จ.สระแก้ว นายสมนิต สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีประเทศ จ.สระแก้ว พ.ศ.อาทิตยยามแก้ว ผกก.ตม.จ.สระแก้ว พ.ศ.ชาย ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย ทพ.1201 พ.ศ.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.คลองลึกและนายชนกฤต สายสิญจน์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศรัฐประเศได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองให้ตรวจเข้มในการสกัดกั้นและป้องกันการระบาดของโควิด-19 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมประสานไปยัง พ.ศ.ต.อ.เจ้าริฎ ผกก.ตม.ปอยเปต ประเทศกัมพูชา กรณีจังหวัดสระแก้ว โดยนายวรพันธ์ สุวณัฐ ผวจ.สระแก้ว ได้ลงนามประกาศให้เลื่อนการเปิดด่านชายแดนทั้งจังหวัดสระแก้วออกไปโดยไม่มีกำหนดและจากประกาศคำสั่งดังกล่าวทำให้เข้าวันนี้ที่ด่านพรมแดนอรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกกอยู่ ในสภาพที่เงียบเหงาไม่มีการเดินทางผ่านเข้าแดนของประชาชนทั้งสองประเทศ

★ หนุ่มดีเจติดเชื้อจากกรุงเทพฯ

ขณะที่นายวัฒนา พุฒิสชาติ ผวจ.ศรีสะเกษเปิดเผยว่า จ.ศรีสะเกษ มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นรายที่ 8 เพศชาย อายุ 36 ปี อยู่กับภรรยาที่กรุงเทพฯ อาชีพดีเจ อยู่ย่านสุขุมวิทและวังทองหลาง มีภูมิลำเนาอยู่ ต.หนองบัว อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ส่วน นพ.วรวิฑูร์ ชื่อตาสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้เดินทางจากกรุงเทพฯ พร้อมกับภรรยาโดยรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านที่ อ.พยุห์ ถึงบ้านวันที่ 18 มี.ค. ใช้ชีวิตตามปกติ พักที่โรงแรมในตัวเมืองศรีสะเกษ ดูนั่งที่โรงแรมในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ชื่อสินค้าในห้างบิกซี รับประทานไอศกรีมที่สวนชมน้ำในห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะไปร่วมงานร่วมงานแต่งงานและเข้าไปทำพิธีเสาะเคราะห์ที่ ตอนนี้อยู่รักษาตัวที่ รพ.ศรีสะเกษ

★ วนไม่จบสั่งกักตัวอีก 34 ราย

ด้าน จ.นครพนม กรณีพบผู้ป่วยหญิงติดเชื้อโควิด-19 อายุ 63 ปี ชาวบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ภายหลังทีมควบคุมเฝ้าระวังเข้าไปตรวจสอบคัดกรองกักตัวชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงกับผู้ป่วยดังกล่าวกว่า 80 ราย หรือมีหมู่บ้าน 80 วันและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายกานนิต มงคลเกตุ สาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม นายทศวิชัย ม่วงภูเขียว ประธาน อสม.ตำบลนาคำ อ.ศรีสงคราม และคณะ ไปตรวจสอบคัดกรองชาวบ้านลำสว่าง หมู่ 2 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม หลังตรวจพบข้อมูลว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางไปร่วมงานแต่งที่หมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้มีการกักตัวชาวบ้านอีก 34 ราย เป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อความปลอดภัย

★ สาวบาร์เบียร์พญาป่วยรายที่ 2

ที่จ.หนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศกวิศกร ผวจ.หนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงวิง สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะ แถลงว่า จ.หนองบัวลำภู พบผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ทำงานเป็นพนักงานเชียร์เบียร์ที่พญา จ.ชลบุรี เริ่มมีอาการป่วยเมื่อคืนวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากร่วมกันเนื้อกระแทกกับเพื่อนอีก 5 คน จากนั้นได้ซื้อยามากินเอง ก่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาล กลับมาที่พักออกไปร้านสะดวกซื้อและขึ้น จยย.รับจ้างไปขึ้นรถทัวร์สายระยอง-เลย เดินทางกลับบ้านที่ ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จากนั้นนั่งรถสามล้อเครื่องจากที่จอดรถเข้าหมู่บ้านและมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนจะรับตัวไปรักษาที่ รพ.ศรีบุญเรือง ผลตรวจเชื้อจากศูนย์สุขภาพเขต 8 ระบุติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในหมู่บ้าน บนรถทัวร์สามารถติดต่อให้เข้าตรวจและกักตัวตามมาตรการที่กำหนดแล้ว

★ ชัดลำนัน "สนามบินภูเกิด" 10 เม.ย.นี้

เมื่อช่วงค่ำวันเดียวกัน นายนิพนธ์ ศรีสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดแถลงว่า จากกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกิดมีคำสั่งแจ้งปิดช่องทางเข้า-ออกทางบกและทางน้ำเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดจังหวัดภูเกิดและ ทอท.ได้หารือถึงการปิดสนามบินภูเกิดแต่ทอท.ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากต้องเสนอเรื่องให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พิจารณาก่อน ซึ่งอาจประกาศปิดการให้บริการในสนามบินภูเกิดได้ภายในวันที่ 10 เม.ย.นี้ แต่ในระหว่างนี้สนามบินภูเกิดยังคงให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ตามปกติ



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

**เชื่อใจมดี ☆ ต่อจากหน้า 10**

**★ สเปนยังหนัก-อิตาลีเริ่มลด**

ส่วนที่สเปนตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มี.ค. เพิ่มขึ้นอีก 838 ราย ขึ้นไปอยู่ที่ 7,340 ราย ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศกว่า 85.195 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อทั่วประเทศจีน ซึ่งอยู่ที่ราว 81,500 ราย ขณะที่อิตาลี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 756 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดแล้วเกือบ 100,000 ราย ผู้เสียชีวิตกว่า 10,779 ราย แต่จำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเริ่มลดลง ส่วนอิตาลี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ อีกราว 117 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศราว 41,500 ราย ผู้เสียชีวิตราว 2,757 ราย ขณะที่รัฐบาลอังกฤษสั่งเรียกคอมมิวนิตี้น้ำที่ การสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชเอส) จำนวน ราว 20,000 คน กลับเข้าทำงานช่วยเหลือภารกิจต่อสู้กับระบาดของโควิด-19

**★ ญี่ปุ่นเศร้าเสียคาราคลกดัง**

ที่ญี่ปุ่นที่มีผู้ติดเชื้อ 2,578 คน รวมทั้ง 712 คน บนเรือสำราญไดมอนด์ ปริ้นเซส ศูนย์เสียผู้มีชื่อเสียงคนแรกไปกับไวรัสโควิด-19 เมื่อเดือน มิถุนายน คาราคลกรุ๊ปใหญ่วัย 70 ปี โด่งดังตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1970 ปล่อยโรคปอดบวมก่อนถูกตรวจพบติดเชื้อไวรัส ระบาด เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มี.ค.เช่นเดียวกับ อลัน เมอร์ริล นักธุรกิจนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน วัย 69 ปี เสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนจากไวรัสระบาดระลอกที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เช่นกัน

**★ เขมรปิดบ่อน-ห้ามส่งออกข้าว**

คานานยก รัฐมนตรีสุณ เชน ของกัมพูชา สั่งปิดบ่อนกาสิโนทั่วประเทศ มีผลเข้าวันที่ 1 เม.ย. เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อใหม่ 4 คน รวมทั้งชายวัย 30 ปี ทำงานที่ กาสีโนและคาราโอเกะ ที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ใกล้พรมแดนไทย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 107 คน และจะห้ามส่งออกข้าว มีผลในวันที่ 5 เม.ย.นี้

**★ ผู้ช่วยเนทันยาฮูติดเชื้อ**

ที่อิสราเอล มีผู้ติดเชื้อ 4,347 คน เสียชีวิต 15 คน มีรายงานผู้ช่วยหญิงคนหนึ่งของ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นไม่พบว่าเป็นชายอายุ 70 ปี เสียชีวิตเชื้อ เพราะไม่ได้ผู้ใกล้ชิดหรือประมุขส่วนตัว กับผู้ช่วยคนดังกล่าว แต่ผู้นำอิสราเอลจะเข้ารับการรักษา ร่างกายในวันที่ 31 มี.ค. ส่วนผลตรวจครั้งก่อน ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ไม่พบติดเชื้อ

แจ้งว่า ได้เปิดไลน์กลุ่มเป็นช่องทางให้ญาติติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบรายชื่อของผู้ต้องขัง จากเรือนจำปลายทางอีกครั้งแล้วจะนำมาประกาศให้ญาติ ได้รับทราบทางไลน์ ขณะที่ญาติผู้รักกังวลเกี่ยวกับ กระแสข่าวลือว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เกือบว่า ลูกหลานจะติดเชื้อด้วย เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าไม่มี ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำติดเชื้อโควิด-19 ตามกระแสข่าวแต่อย่างใด เพราะเรือนจำมีมาตรการ คัดกรองผู้ต้องขังอย่างเข้มข้น

ส่วนผู้ต้องขังที่หลบหนีไป 5 คน ติดตามตัว ได้แล้ว 4 คน ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ.เมืองบุรีรัมย์ ส่วนอีก 1 คนคือ ข.ช.ธัญพงศ์ หรือนพ สินพูน อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 5 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ถูกนำตัวมาฝากขังระหว่างสอบสวนเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ตำรวจและรอยไปหลายจุดหนึ่งที่บ้านญาติและ บ้านภรรยา กระทั่งพบร่องรอย ข.ช.ธัญพงศ์ ที่รถ จยย. เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ และเสปียง ที่กระต้อม ท้ายทุ่งนาบ้านโนนเมือง หมู่ 18 ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ น่าจะมีผู้ช่วยเหลือหาหลบหนีคือ คาคจะ ได้ตัวเร็วขึ้น ส่วนความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในครั้งนี้ มีเรือนอน 8 หลัง โรงฝึกอาชีพ โรงเลี้ยง อาหาร ถูกจุดไฟเผาออก และห้องเรียนผู้ต้องขัง ถูกทุบทำลายเสียหายเกือบทั้งหมด เหลือเพียงแดน พยาบาลเท่านั้นที่ไม่ได้รับความเสียหาย

ที่กระทรวงยุติธรรม บ่ายวันเดียวกัน นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความ คืบหน้าการติดตามตัวผู้ต้องขังที่หลบหนีออกนอก เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ว่า นักโทษ 2,106 คน ตรวจสอบ พบหนีออกจากเรือนจำ 11 คน จับได้แล้ว 10 คน ยังหนีไป 1 คน คือ ผู้ต้องขังชายธัญพงศ์ สินพูน อายุ 26 ปี ชาวบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัว ส่วนผู้ต้องขังที่ไม่เกี่ยวข้องได้กระจายไปสู่เรือนจำ ใกล้เคียงเช่น เรือนจำอำเภอหนองเรือ เรือนจำชั่วคราว บ้านสง่างาม จ.บุรีรัมย์ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม เขาพระก จ.นครราชสีมา และเรือนจำกลางสุรินทร์ เป็นต้น ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้รุนแรงและไม่เคยเกิดขึ้น ความเสียหายที่เรือนจำบุรีรัมย์แทบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ กำลังเร่งให้ประเมินค่าความเสียหาย และได้สั่งตั้ง กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่ามีคนลักเป็น และสาเหตุทั้งหมดอย่างไรจะยึดแต่ต้องใช้เวลาสอบสวน เพราะผู้ต้องขังเวลาที่กระจายไปกว่า 10 เรือนจำ

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่หลายคนกังวล ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมตลอด ใช้วิธีคนในห้ามออกนอกพื้นที่เข้าทำห้องกักโรค เพิ่มการคัดกรองผู้ต้องขังเข้มงวด เวลาที่เรือนจำทั่วประเทศพบผู้ต้องขังติดเชื้อเพียง 1 ราย รักษาที่ โรงพยาบาลแล้ว ขณะนี้ไม่มีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ขอให้ทุกฝ่ายอย่าวิตกกังวล เหตุการณ์ที่ เรือนจำบุรีรัมย์ เป็นเพียงการกล่าวอ้างเพื่อปลุกปั่น ต้องการจะแหกคุก การจะยกเหตุผลเพราะเรือนจำ ไม่ให้ละเมิดเขียนเช่นนี้ ขอให้ว่าทนายความที่

สาธารณสุขและทุกหน่วยงานของรัฐ ควบคุมมาตรการ Social Distancing เป็นหัวใจสำคัญป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมียอกสาครโอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคน หนึ่ง ที่ได้ผลสูงสุดคือการอยู่บ้าน การปิดห้าง ร้านอาหาร ออฟฟิศบางส่วน เท่ากับปิดไม่ให้ ผู้คนจำนวนมากได้พบปะกัน เป็นการปิดล้อมกับกับ ศัตรูเปิดเผยตัว เพื่อทำลายล้างโรคโควิดในที่สุด

**เมษาฯ ชะตา ปท. ต้องยาแรงเข้มข้น**

นายธีรยุทธกล่าวต่อว่า ปัจจุบันใช้มาตรการ ที่ 3 มาได้ครึ่งทาง ตัวเลขผู้ป่วยรายวันก้นมา สะท้อนว่ากำลังเกิดผล แต่เดือน เม.ย. นี้เป็นเดือน ที่ทุกฝ่ายต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักที่สุด ต้องใช้ มาตรการเข้มข้นและบังคับใช้จริงจึงจะสำเร็จที่ ผ่านมาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขทำงานได้อย่าง ดีเยี่ยม ทันทกาล รัฐบาลก็ปรับตัวอย่างถูกต้องทำให้ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์เป็นผู้ทางความคิดตัวเอง หันไปพิจารณาภาพรวมและดำเนินการต่าง ๆ รับ ถือว่าทำได้ดีถูกทาง ไม่สายเกินไป มีโอกาส ควบคุมโรคไม่ให้คนติดต่อกันเกือบทั้งเมืองเหมือน อิตาลี อังกฤษ สเปน อเมริกา แม้มีวัยรุ่นหรือพวก นอกขอบปฏิเสถลงดีสุดถึงจำนวนหนึ่ง นับรวม ลงไปที่เปอร์เซ็นต์แต่คนไทยร่วมมือ ปรับพฤติกรรม ส่วนตัวพอสมควร น่าจะถือได้ว่าคนไทยร่วมแรง ร่วมใจในระดับ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่จำเป็น ต้องติดตามดูการพัฒนาใกล้ชิด ถ้าดูจากกรณีต่าง ประเทศทั่วโลก การเลือกเส้นทางเข้มข้นและบังคับ ใช้จริงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการร่วมมือ ของภาคประชาชนและรัฐบาล ช่วยให้การระบาด ไวรัสโควิดในจีนสงบลงได้

**“ยิ่งลักษณ์” ขอบคุณวีรบุรุษยามยาก**

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ โทสต์เฟซบุ๊กถึงกรมแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ว่าการ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ทำให้ทุกคนตก อยู่ในความหวาดกลัวและวิตกกังวล แต่สถานการณ์ ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นหน่วยหน้าต้องรับภาระหนัก โดยเฉพาะ ปัจจุบันอุปกรณ์ป้องกันและรักษาโรคยังไม่เพียงพอ วัคซีนยังอยู่ระหว่างคิดค้น แต่ด้วยจรรยาบรรณใน วิชาชีพ แพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ทั้งที่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัว บางท่านต้องติดเชื้อ ขอขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละ ขอส่งกำลังใจ ให้ทุกท่าน พวกเราคนไทยทุกคนรับรู้ได้ว่าด้วยใจ ว่าพวกท่านคือวีรบุรุษในยามยากของประเทศไทย พวก เราทุกคนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่าง เคร่งครัด เพื่อลดภาระ เรายาคูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง จะได้ด้านโรคและมีภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น หรือการรักษาระยะทางสังคมเป็นเรื่องสำคัญ ส่วน ผู้ป่วยติดเชื้อขอส่งกำลังใจให้หายโดยเร็ว ช่วงนี้ขอ ให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ กระจ่าง



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

**★ ชาวดีจีนเริ่มคลี่คลาย**  
 ขณะที่ประเทศจีนที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 31 ราย เกือบทั้งหมดมาจากต่างประเทศ ส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศมีเพียงรายเดียว ถือได้ว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจีนลดลงติดต่อกันวันที่ 4 จากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อช่วงวันเสาร์ 28 มี.ค. อยู่ที่ 45 ราย ส่วนสถานการณ์เฉพาะที่เมืองอู่ฮั่น ศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันวันที่ 6 ทำให้ทางการเมืองอู่ฮั่นเริ่มทยอยเปิดธุรกิจการค้าและอนุญาตชาวบ้านออกจากพื้นที่ที่กักตัวมากขึ้น รวมถึงห้างสรรพสินค้า แต่ยังไม่สามารถเปิดร้านรวงด้านสุขอนามัย โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศล่าสุดอยู่ที่ราว 81,500 ราย ผู้เสียชีวิตราว 3,310 ราย ผู้หายป่วย 75,700 ราย

**★ เจ้าฟ้าชายชาร์ลสเลิกกักพระองค์**  
 วันเดียวกัน พระตำหนักแคลเรนซ์ เฮาส์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ แถลงว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส พระชนมายุ 71 พรรษา รัชทายาทลำดับแห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงยุติการกักพระองค์ หลังทรงกักพระองค์อยู่ในพระตำหนักในสกอตแลนด์เป็นเวลา 7 วันแล้ว หลังแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ก่อน และมีพระอาการป่วยเพียงเล็กน้อย โดยล่าสุดทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และจะทรงเริ่มพระกรณียกิจการประชุมและออกกำลังกายตามคำแนะนำของรัฐบาลและแพทย์ ขณะที่นางคามิลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ พระชายาของพระองค์ ซึ่งตรวจไม่พบติดเชื้อไวรัสขณะนี้ ยังคงกักพระองค์ต่อจนถึงปลายสัปดาห์นี้.

**★ ติดเชื้อ-ดับทั่วโลกทะยานไม่หยุด**  
 สำหรับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 199 ประเทศ หรือดินแดนทั่วโลก เมื่อวันที่ 30 มี.ค. อยู่ที่ 787,589 คน ผู้เสียชีวิต 35,000 คน รักษาหายขาดแล้ว 156,295 คน โดยผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกอยู่ที่สหรัฐฯ อิตาลี สเปน และจีน ส่วนผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่อิตาลี สเปน จีน และสหรัฐฯ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**สธ.เร่งหาปม 2ศพล่าสุด  
ไม่ใช่คนแก่-ไร้โรคประจำตัว**  
เดือนมีอาการรีบพบแพทย์-อย่าประมาทจนเชื้อสาม  
ป่วยรายวันพุ่ง 136 ติดจากระบบขนส่งสาธารณะอื่น

“สธ.” หวั่น “โควิด-19” แพร่โหมทะยาน  
ขึ้น ห่วงต่างจังหวัดแพร่เชื้อมากกว่า กทม.-  
ปริมณฑล ตายพุ่งอีก 2 ศพ ป่วยเพิ่มไม่หยุด  
136 ราย มากจากขนส่งสาธารณะทั้งรถตู้ รถบัส  
บุคลากรแพทย์เจอเพิ่ม ♦ อ่านต่อหน้า 12



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## เรื่องใหม่ □ ต่อจากหน้า 1

2 รวมป่วยสะสม 1,524 คน “สธ.” เร่งหาสาเหตุตายสองรายล่าสุด ทั้งที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ-ไม่มีโรคประจำตัว คาดมารพ.ช้าหรือปิดบังข้อมูล “ปลัดทพ.” แจงปิดตาย 4 จังหวัดภาคใต้ เหตุแพร่ระบาดรุนแรง ทำเทียบยกระดับคุมเข้มสื่อห้ามเข้าใกล้นายกฯ-รองฯ-รมต.ทุกคน กรมอนามัยปิดสำนักงานทันตสาธารณสุข กักตัวเจ้าหน้าที่ทุกคนหลังเจอโควิด-19 ราย “ธีรยุทธ” เสนอบทลงโทษ “เมษาชี้ชะตาประเทศ” เน้นรัฐเข้มมาตรการ 100% ขณะที่ทั่วโลกสังเวยไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นศพ คิดเชื่อไม่น้อยกว่า 7 แสนคน “ที่ปรึกษาทรมปี” เชื้อคนเมกันตายนับแสนราย ป่วยกว่า 1 ล้านคน

### ○ เตือนเมกันตายนับแสน

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศขยายเวลาเข้ามาตรวจการถูกเดินทางออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย. หลังจากขณะนี้มีไวรัสโควิด-19 ได้คร่าชีวิตคนไปไม่ต่ำกว่า 33,000 ศพ คิดเชื่อไม่น้อยกว่า 700,000 คน โดยนายแอนโธนี เฟาซี ที่ปรึกษาทรมปี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานวิจัยโรคติดต่อสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐฯระบุว่า เขาเชื่อว่า มีชาวอเมริกันมากถึง 100,000-200,000 คนเสียชีวิต และป่วยอีก 1 ล้านคน

### ○ ตกลงตั้งผู้ปนสังเวยไวรัส

ส่วนที่ญี่ปุ่น ดาวตลกชื่อดัง “เคน ชิบูระ” เสียชีวิตด้วยไวรัสโควิด-19 ด้วยวัย 70 ปี นับเป็นบุคคลมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงรายแรกของญี่ปุ่น หลังจากเข้ารักษาด้วยอาการปอดอักเสบเพราะติดเชื้อไวรัส จากนั้นมีไข้สูง หายใจติดขัดและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่งผลให้ผู้ปนเสียชีวิต 64 คน คิดเชื่อ 2,578 ราย

ด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น คอเนอชิ ของอิตาลี กล่าวว่า รัฐบาลลงล็อกดาวนไปอีกนาน ตัวเขาจะขอต่อสู้จนถึงนาทีสุดท้ายของกำลังและหยาดเหงื่อ เพื่อควบคุมการระบาด ขณะนี้อิตาลีมียอดตายแล้ว 10,779 ราย คิดเชื่อไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน

### ○ ป่วยอีก 136 สะสม 1,524

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงภายหลังการประชุม สบค. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้กล่าวในที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องการทำงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารส่งข้อมูลถึงประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นย้ำถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามว่าจะผ่านพ้นวิกฤติของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีแนวทางป้องกันที่จะไม่ให้เชื่อมาติดทุกคน ทั้งระดับประเทศ จังหวัด ชุมชน หมู่บ้าน ด้วยมาตรการกักตัวเองอยู่ในบ้านพัก อีกทั้งนายกฯ ยังเน้นย้ำว่าการทำงาน ของทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงกัน โดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ ต้องคุยกันก่อนจะออก มาตรการอะไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลดีต่อประชาชนมากที่สุด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ในไทย วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่จำนวน 136 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,524 คน แม้กราฟของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่

ขณะนี้ยังทรงตัว แต่กราฟจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมยังเพิ่มขึ้น ดังนั้นนายกฯ กำชับว่าทุกฝ่ายและประชาชนอย่าชะล่าใจ ขอให้ทุกคนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น เพราะมีการกระจายตัวของเชื้อในต่างจังหวัด เช่น จ.ภูเก็ต, ยะลา, ปัตตานี, ชลบุรี, อุบลราชธานี และ จ.สระแก้ว ซึ่งผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงกับสนามมวย ทั้งนี้แนวโน้มผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยนั้น ถ้าเทียบกับประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้มทะยานขึ้น เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน อิหร่าน และมาเลเซียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศเรายังถือว่าน้อยกว่าอยู่ ถ้าเราช่วยกัน ควบคู่ไปกับการลดลงมาได้ สิ่งที่ยากเน้นย้ำสำหรับการติดเชื้อใหม่ คือ มีการติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นมากกว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

### ○ สั่งคุมเข้มจังหวัดภาคใต้

โฆษก สบค. เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการเข้มข้นใน จ.ภูเก็ต, ยะลา, ปัตตานี และ จ.นราธิวาส คือห้ามเคลื่อนย้ายคนใน 4 จังหวัดยังเข้มอยู่ เช่น จ.ภูเก็ต มีการกักตัวอยู่ในที่อยู่อาศัยตัวเองจำนวน 291 คน ปิดสถานที่เสี่ยงกว่า 2,532 แห่ง ห้ามประชาชนออกพื้นที่ชายหาดทุกแห่งสวนสัตว์และถนนคนเดิน ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 20.00-03.00 น. เป็นต้นไป ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) รายงานในที่ประชุมว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมามีวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมามีการสัญจรไปมาเมื่อเทียบกับวันที่ 21 มี.ค. จำนวนตัวเลขที่สัญจรโดยรถประจำทางลดลง 45.58% จาก 800,000 กว่าคันเหลือ 450,000 กว่าคัน รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง 41.33% จาก 2 ล้านกว่าคันเหลือ 1.2 ล้านคัน รถไฟฟ้าลดลง 58.63% จาก 300,000 กว่าคันเหลือเพียง 140,000 กว่าคัน รถไฟระหว่างเมืองลดลง 64.67% จากจำนวน 38,000 คน เหลือ 31,000 คน การเดินทางทางน้ำลดลง 40% ทั้งนี้รัฐบาลยังคงขอความร่วมมือมากขึ้นให้ได้ 90% จึงจะลดกราฟการแพร่ระบาดของไวรัสได้ ขณะนี้เรากำลังประมาณ 40% ประชาชนต้องร่วมมือกัน

### ○ ทำเนียบฯ คุมเข้มสื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้การแถลงข่าวของ สบค. ได้ย้ายมาแถลงที่ตึกไทยคู่ฟ้า เนื่องจากตึกสันติไมตรีที่ใช้แถลงข่าวเดิม มีเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งให้อนุญาตให้สื่อและช่างภาพ เข้าไปบันทึกภาพก่อนการประชุมเหมือนก่อน ยกเว้นการแถลงข่าวผลการประชุม สบค. ที่อนุญาตให้เฉพาะสื่อเข้าฟัง และนั่งตามเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อีกทั้งยังขอความร่วมมือสื่อ ให้งดคัดกรองสัมภาษณ์นายกฯ รองนายกฯ รมต.และผู้เข้าร่วมประชุมแบบใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

จากนั้นเวลา 09.10 น. พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาล ระหว่างนี้มีนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบรวดเร็วจำนวน 1 แสนชุด

### ○ “สธ.” เผยเชื้ 2 ศพ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า วันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 คน ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 16 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ 136 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ดังนี้ 1.ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 71 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 2 ราย สนามบันเทิง 10 ราย ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 59 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 59 ราย เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 21 ราย, กลุ่มผู้ทำงานและอาศัยในสถานที่แออัด ต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 15 ราย, กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย, กลุ่มที่ไปสถานที่แออัด 3 ราย คือตลาด-บ่อนไก่-คอนเสิร์ต, กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ 4 ราย และกลุ่มอื่น ๆ ตามเกณฑ์เฝ้าระวัง เช่น ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 14 ราย กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 6 ราย

### ○ งบไม่ใช้ผู้สูงอายุ-ไม่มีโรค

นพ.อนุพงศ์ กล่าวว่า สำหรับผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 รายนั้น รายแรกเป็นชายไทยอายุ 54 ปี มีประวัติเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เข้ารับการรักษาที่ รพ.ยะลา รายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 56 ปี มีภาวะปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน กทม. ทั้ง 2 คนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มี.ค. จะเห็นว่าทั้ง 2 รายนี้ไม่ใช้ผู้สูงอายุและไม่มีโรคประจำตัว ส่วนผู้ป่วยอาการรุนแรง 23 คน อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด สรุปลักษณะนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 127 ราย ยังรักษาใน รพ. 1,388 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,524 คน สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 136 ราย กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด มากสุดที่กรุงเทพฯ 80 ราย รองลงมาคือเชียงใหม่ 9 ราย สุพรรณบุรี 7 ราย ภูเก็ต 6 ราย ชลบุรีและนครสวรรค์จังหวัดละ 3 ราย เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่, รถเมย์, รถบัส, รถตู้, รถไฟฟ้า, เรือ, เครื่องบิน อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ คนขับ ผู้โดยสาร พนักงานอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง เพิ่มความระมัดระวังป้องกันตัวเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ อาบน้ำทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน และเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนในครอบครัว

○ **คาดมา รพ.เข้า-ปิดข้อมูล**  
ต่อข้อมูลว่าผู้เสียชีวิต 2 ราย ยังไม่ถือเป็นผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวร่วมด้วยหรือไม่ นพ.อนุพงศ์ คอบว่า จากข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้มีโรคประจำตัว กำลังดูในรายละเอียดว่าทำไมผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัว 2 รายนี้ถึงมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต จึงต้องดูว่ามา รพ.เข้าไปหรือไม่ อีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงก่อนหน้านี้ จะได้ข้อมูลว่าบางรายไม่ยอมรับบอกว่าตัวเองไปในสนามมวยหรือสถานที่บันเทิง ส่วนที่อาการรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนั้น มี 16 ราย เป็นผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัวร่วมมากกว่า 50% ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต

ด้าน นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระบุว่า คิดว่ามีอีก 2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีอาการรุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิต 1.จำนวนเชื้อที่เข้าไปถ้าเข้าไปมากโอกาสแพร่กระจายลงไปในปอดจะเร็วขึ้น 2.แต่ละคนมีความไวต่อการที่เชื้อก่อให้เกิดโรคแตกต่างกัน บางคนเชื้อไป

เข้าไปไม่มาก แต่โรคสามารถกลุกลงไปปอด และส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตจะเป็นเชื้อกลุกลงเข้าไปปอดเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญคือผู้ที่มีโรคประจำตัวและสูงอายุซึ่งเป็นข้อมูลของทั่วโลก สำหรับสถานการณ์พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, ลำปาง, แพร่ และน่าน ขณะนี้ 2 จังหวัดยังไม่มีผู้ป่วยคือลำปาง กับ น่าน สำหรับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ, มาจาก กทม. และบริเวณภาค และเกี่ยวข้องกับสนามมวยหรือสถานบันเทิงแล้วมาแพร่ต่อ สำหรับที่เชียงใหม่มีผู้ป่วยมากนั้น ได้รับให้ รพ.สันกำแพง รับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะที่มีอาการไม่มาก และย้ายบริการปกติของ รพ.สันกำแพง ทั้งหมดไปไว้ที่ รพ.แม่อน และปรับ รพ.ประจักษ์ศิลปาคมให้รองรับผู้ป่วยด้วย

### ○ แฉปิดตาย 4 จว.ได้

ส่วนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การที่จังหวัดต่าง ๆ ออกประกาศปิดการเดินทางเข้า-ออกนั้น กระทรวงมหาดไทยใช้ข้อมูลจาก สท.ในการตรวจสอบพื้นที่ทั่วประเทศ ว่าจังหวัดใดที่โรคนี้แพร่ระบาดอย่างรุนแรง เช่น กรณีของยะลา ปิดคานับนราธิวาสและภูเก็ตที่ประกาศปิดเมืองแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้ประสานรถขนส่งสาธารณะหยุดวิ่งรถเข้าไปใน 4 จังหวัดนี้ และรถไฟขบวนจากสถานีหาดใหญ่ไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หยุดวิ่งเช่นกัน

### ○ “เมษาชี้ชะตาประเทศ”

ขณะที่ นายธีรยุทธ บุญมี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอบทความ “เมษาชี้ชะตาประเทศ” ตอนหนึ่งว่า 1.ปัญหาโควิด-19 ต้องเข้าใจความเป็นสังคมของมนุษย์ สังคมไทยกำลังทำสงคราม 2.เชื้อโรคโจมตีความเป็นสังคมของคน ต้องอาศัยพลังทางสังคม การจัดการสังคมใหม่ การบังคับทางสังคมต้องเว้นระยะห่าง เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้มาตรการจริงจัง 100% คือการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.สงครามบางด้าน เช่น การบังคับภาคเอกชนให้ทำกิจกรรมช่วยเหลือการสู้โรค เดือน เม.ย.เป็นเดือนที่ทุกฝ่ายต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักที่สุด ต้องเลี่ยงการระบาดแบบกรณีสนามมวย การชุมนุมศาสนา เพราะมันระบาดแบบข้ามชนชั้นลงสู่ชนชั้นล่างหรือข้ามภูมิศาสตร์ เราต้องเอาตัวอย่างของประเทศจีนมาใช้

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## ○ ปิดสำนักทันต ๑๕ วัน

พญ.พรรณพิมล วิบูลย์สาร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีมีพนักงานสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ติดเชื้อไวรัส 1 คน เป็นเรื่องจริง แต่พนักงานคนดังกล่าวได้ลาหยุดก่อนจะป่วย อย่างไรก็ตามวันนี้สั่งปิดสำนักทันตสาธารณสุข เพื่อทำความสะอาด พร้อมทั้งสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักทันตสาธารณสุขทุกคน กักตัวเองอยู่ในบ้าน 14 วัน โดยให้ทำงานอยู่ที่บ้าน และเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่อีก 3 คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าวด้วย

ด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล จึงขอเปลี่ยนการรับเรื่องร้องทุกข์เป็น 4 ช่องทาง คือ ตู้ไปรษณีย์ 1111, โทรศัพท์สายด่วน 1111,

เว็บไซต์ [www.1111.go.th](http://www.1111.go.th) และนโยบายแอปพลิเคชัน (PSC1111) เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

## ○ ยะลา-นราฯ ล็อกดาวนีย์

ขณะที่สถานการณ์หลายจังหวัดเริ่มเอ้าไม่อยู่ มีการสั่งล็อกดาวนีย์แล้ว เช่น ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าฯ มีคำสั่งปิดเมืองห้ามเข้าออกทุกเส้นทางทั้งทางบกและรถไฟ โดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ ทำให้ประชาชนที่ไม่ทราบข่าวต่างพากันไกลเทลเนื่องจากได้เดินทางออกไปทำธุระนอกพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ ทุกคนเลยต้องพากันจับกลุ่มกันที่บริเวณด่านและริมถนน เช่นเดียวกับที่ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐพันธ์ หลีเส็น ผู้ว่าฯ สั่งห้ามเดินทางเข้าออกข้ามพื้นที่อย่างเด็ดขาด หลังหลายจังหวัดทางภาคใต้ พบคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนที่ จ.ภูเก็ต หลังมีการสั่งปิดเมืองไปแล้วทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ ทางเข้าออกในภูเก็ตอย่างเข้มงวด โดยอนุญาตให้คนในพื้นที่บางส่วน ที่เดินทางออกนอกพื้นที่ไปก่อนหน้าแล้วเพิ่งทราบข่าว เข้ามาในพื้นที่ได้แต่ต้องวัดไข้ทุกคน ขณะนี้ในภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อแล้ว 62 ราย

จ.นราธิวาส นายเอกรัฐพันธ์ หลีเส็น ผู้ว่าฯ สั่งห้ามเดินทางเข้าออกข้ามพื้นที่อย่างเด็ดขาด หลังหลายจังหวัดทางภาคใต้ พบคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนที่ จ.ภูเก็ต หลังมีการสั่งปิดเมืองไปแล้วทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ ทางเข้าออกในภูเก็ตอย่างเข้มงวด โดยอนุญาตให้คนในพื้นที่บางส่วน ที่เดินทางออกนอกพื้นที่ไปก่อนหน้าแล้วเพิ่งทราบข่าว เข้ามาในพื้นที่ได้แต่ต้องวัดไข้ทุกคน ขณะนี้ในภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อแล้ว 62 ราย เข้าข่ายเฝ้าระวังอีก 976 คน

## ○ ปิดหมู่บ้านกักตัว 34 คน

ส่วนที่ จ.นครพนม นายกานต์ มงคลเทศ สาธารณสุขจังหวัดฯ นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคัดกรองวัดไข้ชาวบ้านคำสว่าง หมู่ 2 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม หลังมีคนในหมู่บ้านเดินทางไปร่วมงานแต่งงานหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่จึงสั่งกักตัวชาวบ้านคำสว่าง ที่ใกล้ชิดกับคนในหมู่บ้านที่ไปร่วมงานแต่งงานรวมทั้งสิ้น 34 คน เป็นเวลา 14 วันเพื่อรอผลการตรวจ หรือทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งสั่งปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา 30 วัน

## ○ “ปู” ขม้นักรบด้านหน้า

ด้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ทำให้ทุกคนตกอยู่ในความหวาดกลัวและวิตกกังวล แต่สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาที่ต้องรับภาระหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะในปัจุบันอุปสรรคที่ใช้ในการป้องกัน และรักษาโรครังไม่เพียงพอ อีกทั้งวัคซีนยังอยู่ในระหว่างการคิดค้นอยู่นั้น แต่ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ยังคงทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งที่หลายคนต้องอยู่ห่างจากครอบครัว และบางคนต้องติดเชื้อ ตนขอขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน และขอส่งกำลังใจให้กับทุกคน พวกเราคนไทยทุกคนรับรู้ได้ด้วยใจว่าคือวีรบุรุษในยามยากของคนไทย

## ○ ส่นส.ไทยในปากกักตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้มีนักศึกษาไทย 256 คน เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ด้วยเที่ยวบินที่ 350 มายังที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยมี การดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งที่หลายคนต้องอยู่ห่างจากครอบครัว และบางคนต้องติดเชื้อ ตนขอขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละ ของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน และขอส่งกำลังใจให้กับทุกคน พวกเราคนไทยทุกคนรับรู้ได้ด้วยใจว่าคือวีรบุรุษในยามยากของคนไทย

## ○ ส่นส.ไทยในปากกักตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้มีนักศึกษาไทย 256 คน เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ด้วยเที่ยวบินที่ 350 มายังที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวก นำส่งนักศึกษาไปกักตัวตามภูมิลำเนา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ติดเชื้อโควิด-19 นั้น จากการสอบถามคนใกล้ชิด แจ้งว่า ปลัดคมนาคมแข็งแรงดี ไม่ได้มีไข้ ยังคงมาทำงานตามปกติ โดยช่วงเช้าได้เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย และยังคงมาทำงานต่อที่กระทรวงคมนาคม โดยในแต่ละสถานที่ที่มีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าอาคาร พบว่าไม่มีไข้แต่อย่างใด และก่อนจะมาทำงานจะมีการวัดไข้ตนเองทุกวัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## โควิด-19 ระบาดไม่หยุด ตจว. ติดเชื้อพุ่ง แข่งหน้ากทม. - ปริมาณลด

พบป่วยเพิ่ม 136 ราย  
สะสม 1,524 ตายอีก 2  
นายกฯ เต็มใจคุมเข้ม  
หลายจว. สั่งล็อกดาวน์

ยอดติดเชื้อโควิด-19 พุ่งไม่หยุด  
พบเพิ่มอีก 136 ราย เป็นกลุ่มสัมผัส  
กับคนในสนามมวย สถานบันเทิง  
คืนยอดสะสม 1,524 ราย เสียชีวิต  
อีก 2 โควมา 23 ยอดป่วยในกทม.-  
นนท์ยังสูง แต่ที่น่าห่วงคือจำนวน  
ผู้ป่วยต่างจังหวัดเริ่มมากกว่า กทม.  
นายกฯ อก สบค. ยาใช้มาตรการ  
เข้มคุมระบาด เร่งประชาสัมพันธ์  
ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

ให้ประชาชน รับประทานไอโซเชิลมีเดีย ซึ่ต้องลดการสัมผัสให้ได้ 90% ถึงจะลด การระบาดได้ชะงัด ขณะที่ไวรัสสมรรถนะ ลามทำเนียบฯ เป็นทีมงาน สบค.จาก

สธ.คิดเชื้อ ต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ 30 คน ด้านสำนักโฆษกฯเพิ่มมาตรการเข้มสื่อ ทั้งห้ามถ่ายภาพ สัมภาษณ์ หนั้นเชื้อ แพร่ หลายจังหวัดเอาไม่อยู่ ประกาศ ล็อกดาวนั

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ทำเนียบ รัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลง สถานการณ์ระบอบของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของประเทศไทย

### ติดเชื้อเพิ่ม136รายกทม.-นนทบุรี

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 136 ราย เป็นการติดเชื้อในต่างจังหวัดมากกว่า กทม. ทำให้อัตราผู้ป่วยสะสมมีทั้งหมด 1,524 ราย เมื่อจำแนกตามพื้นที่ กทม. และนนทบุรีมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้น เช่นเดียวกับในต่างจังหวัด จำเป็นต้อง ได้รับความร่วมมือ มีการกระจายตัวอยู่ ทั้งจังหวัด กูเกิ้ล กระทบี ยะลา บัตตานี ชลบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี ส่วน แนวโน้มผู้ป่วยสะสมเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ก่อนข้างทะยานขึ้น แต่อยู่ระดับที่ดี

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง เพิ่มคือ กูเกิ้ล กระทบี เป็นคนทำงาน สถานบันเทิง ร้านอาหาร โรงแรม ขับรถรับจ้าง จ.ยะลา บัตตานี กลับจาก พิธีศาสนาจากมาเลเซีย จ.ชลบุรี เป็น กลุ่มชาวต่างชาติ สถานบันเทิง มาจาก กทม. จ.สระแก้ว ทำงานที่ปอยเปต กัมพูชา จ.อุบลราชธานี เกิดจากสัมผัส กับเชียนมวย คนทำงานที่ปอยเปต

### ห่วงยอดติดเชื้อตจว.มากกว่ากทม.

“ผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ผู้ป่วยรายใหม่มี แนวโน้มคงที่ พบผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัด มากกว่า กทม. ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เป็นต้นมา ผลจากมาตรการปิดสถาน ที่ใน กทม. กูเกิ้ล พบผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้น ในหลายจังหวัดที่ไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยก่อนหน้า เชื่อมโยงกับการเดินทาง กลับต่างจังหวัด ฉะนั้นอยากขอความร่วมมือไม่เดินทางกลับต่างจังหวัด” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### ซีต้องลดเดินทางให้ได้90%ถึงจะคุมระบาดได้

และว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอมาตรการเพิ่มขึ้น เป็นมาตรการ บาริเออร์หรือป้องกันปริมณฑล 4 จังหวัด คือ กูเกิ้ล ยะลา บัตตานี และนราธิวาส มีการห้ามประชาชนออกพื้นที่ชายหา ดทุกแห่ง นอกจากนี้ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้รายงานต่อที่ประชุม สบค. ว่า สำหรับการสัญจรประชาชนเมื่อ เปรียบเทียบวันที่ 21 มีนาคม กับวันที่ 28 มีนาคม รถประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคล รถไฟฟ้า รถไฟระหว่างเมือง การสัญจรทางน้ำ ลดลงเฉลี่ย 40% แต่ ทั้งนี้ เราต้องการให้ลดการเดินทางให้ได้ 90% เพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19

### โควิด-19บุกทำเนียบทีมงานสบค.ติดเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงกรณีมี กระแสข่าวบุคลากรศูนย์ สบค.ติดเชื้อ โควิด-19 ว่า มาใกล้ตัว เป็นข้าราชการ จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่ง ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา แต่ มาทำหน้าที่เชื่อมประสานงานกับศูนย์ สบค. มีประวัติว่า เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 46 ปี มีประวัติที่ร่วมประชุมอยู่ หลายแห่ง โดยทีมสืบสวนโรคดูแล้ว เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม อาการ มีน้ำมูก ไอนานๆ ครั้ง คิดว่าตัวเองเป็น ภูมิแพ้ ยังไม่ใส่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม พอ ป่วย 3 วัน ด้วยความเป็นคนของสธ. จึงไปตรวจ ผลออกมายืนยันเมื่อวันที่ 29 มี.ค. จึงกักตัวเองตั้งแต่นั้น ตอนนี ้ให้อนุรักษาคำที่สถาบันบำราศนราดูร

ทีมสืบสวนโรคของสธ.พยายามเข้าไป ดูแล ความเสี่ยงมี แต่ถือว่ายังต่ำ เพราะไม่ได้ประจำที่ทำงานๆ ฉะนั้น การสัมผัสใกล้ชิดก็คงเป็นคนของสธ. ประมาณการคนที่เกี่ยวข้อง 30 คน ต้องกักตัว จะดูคนใกล้ชิดที่สุด ถ้าไม่มี อาการให้กักตัวที่บ้าน แต่ถ้ามีก็จะให้ เข้าระบบดูแล จะใช้ระยะห่างทางสังคม โดยคนที่ใกล้ชิดที่นั่งอยู่ในห้องทำงาน ทำเนียบฯก็จัดโต๊ะห่างพอสมควร คน กลุ่มนี้ถูกกักตัวแล้ว ส่วนห้องนักข่าว ต้องพยายามห่างกัน ใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และยังไม่มีการระดับสูง

### ไวรัสคร่าอีก2สะสม9รายโคม่า23

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวัน ว่า วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 136 ราย กลับบ้านได้เพิ่ม 16 ราย รวมกลับบ้าน แล้ว 127 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,388 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 23 ราย ทุกรายอยู่ในภาวะวิกฤติ เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายชวชยะลา อายุ 54 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา และหญิงชว กทม. อายุ 56 ปี มีภาวะปอดอักเสบ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มีนาคม เช่นกัน รวมเสียชีวิตแล้ว 9 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,524 ราย ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,524 อายุเฉลี่ย ของผู้ป่วยอยู่ที่ 40 ปี โดยผู้ป่วย วันนี้นำมาจาก 18 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรกมี 71 ราย แบ่งเป็น ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับ สถานะที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ คือ จากสนามมวย 2 ราย จากสถานบันเทิง 10 ราย จากทองหล่อ นานา สุขุมวิท สวนหลวง สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 59 ราย กลุ่มสอง ผู้ป่วยรายใหม่ 59 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

## แหวนห้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เดินทางจากต่างประเทศ ทั้งไทยและต่างชาติ 21 ราย ส่วนผู้ทำงานและอาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 15 ราย ประกอบด้วย ช่างเสริมสวย คนขับรถโดยสาร นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย ผู้ไปสถานที่แออัด 3 ราย เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ 4 ราย และอื่นๆ อีก 14 ราย และกลุ่มสาม 6 ราย รอผลจากห้องปฏิบัติการพบเชื้อโควิด-19 รอสอบสวนโรคและประวัติว่าเชื่อมโยงกับใคร

## นายกฯ รับมอบจุดตรวจไวรัสจากจุฬาฯ

ส่วนความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบฯ เมื่อเวลา 09.10 น. โดยช่วงเช้า นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบนวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 แบบรวดเร็ว “Chula COVID-19 StripTest Service” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100,000 ราย เพื่อตรวจคัดกรองให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ผ่านนายกฯ

## ทำเนียบฯ เพิ่มมาตรการเข้มสื่อ

จากนั้น เวลา 09.50 น. นายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เป็นประธานประชุมศูนย์ศบค. ซึ่งการประชุมวันนี้เปลี่ยนจากตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล มาใช้เป็นห้องเขียว ที่ตึกไทยคู่ฟ้า แทน โดยช่วงแรก เวลา 09.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ ได้หารือวงเล็กกับระดับ

ปลัดกระทรวงที่ห้องสีม่วง ก่อนประชุมฝ่ายปฏิบัติการที่ห้องสีเขียว ในส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ทำเนียบฯ เจ้าหน้าที่สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติม กับช่างภาพและสื่อมวลชนประจำทำเนียบฯ โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่อนุญาตให้ช่างภาพสื่อมวลชนบันทึกภาพการแถลงข่าว รวมทั้งการคัดกรองสัมภพณ์ในจุดต่างๆ ยกเว้นการแถลงข่าวที่ห้องโถง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบฯ หลังการแถลงของ ศบค. ที่อนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนนั่งตามจำนวนที่ตั้งเก้าอี้ไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในการเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

จนท.สภกรณ์ ยศ.ติดเชือกัก3กลุ่มหับร้อย ขณะเดียวกัน มีรายงานพบผู้ติดเชื้อหลายพื้นที่ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัดต่อเนื่อง โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ปลัด ยศ.) เผยว่า หลังได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่สภกรณ์กระทรวงยุติธรรม ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้จำกัดกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ที่มีโอกาสพบปะร่วมงานกับผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 40-50 คน กลุ่มแรกเป็นเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดภายในสภกรณ์และกรรมการสภกรณ์ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในช่วงที่ผู้ป่วยเข้าปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมประมาณ 14 คน กลุ่มที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงท.ปลัดกระทรวง ที่ต้องประสานงานร่วมกับผู้ป่วย และกลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่อื่นในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่พบปะกับผู้ป่วย โดยให้ทั้ง 3 กลุ่มกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการในส่วนอาคารสำนักงานสภกรณ์ออมทรัพย์และส่วนอื่นๆ กระทรวงยุติธรรมได้เข้าทำความสะอาด พร้อมสั่งปิดทำการสภกรณ์ด้วย และวันเดียวกันนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ได้เข้ามาสอบสวนโรค

## ตร.บข.น.ป่วย27นาย กักตัวอีก326

พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เดตร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบ.ข.น.) กล่าวยอมรับว่า สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ มีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ติดเชื้อแล้ว 27 นาย และมีตำรวจถูกกักตัว 326 นาย มี 3 สาเหตุหลักที่ติดเชื้อได้แก่ ไปสนามมวย ไปดูงานที่ประเทศสเปน และไปที่สถานบันเทิงทองหล่อ ส่วนรองผู้กำกับการจราจร สน.คต.ถึงขั้นติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้มีคำสั่งกักตัวตำรวจและผู้เกี่ยวข้องแล้ว รวม 14 นาย ส่วนสาเหตุติดเชื้ออยู่ระหว่างดำเนินการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สืบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมยืนยัน กำลังตำรวจ สน.คลังชั้น และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ถูกกักตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่หากเกิดปัญหาสามารถขอคำสั่งจาก สน.อื่น หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ได้ สำหรับมาตรการในสน.คลังชั้น มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยันว่า ตำรวจไม่ได้ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจโรค เนื่องจากที่ด่านมีการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอยู่ตลอด

**นราปิดเมืองห้ามเข้า-ออก**

นายเอกรัตน์ กิติเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้กำกับ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนราธิวาส ออกคำสั่งที่ 1365/2563 เรื่อง ระเบียบการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดนราธิวาส ของบุคคล โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เนื่องด้วยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส มีกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายอำเภอและพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง การควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด การแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มีคำสั่งโดยห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่ จ.นราธิวาส เว้นเพื่อรักษาพยาบาลขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค ไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือ โรคระบาดเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านหรือที่เอกเทศสำหรับที่แยกกัน หรือ กักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง มีฐานความผิดตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด-19

### ภูเก็ตล็อกดาวน์ 1 เดือน

เช่นเดียวกับ จ.ภูเก็ต โดยนายกักพวงศั ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ที่ออกประกาศ ฉบับที่ 11/2563 เรื่องปิด ช่องทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต มีสาระสำคัญ คือ จากสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีความมั่นคงลง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการโรคติดต่อกำหนดปิดช่องทางเข้า-ออก จ.ภูเก็ต ทางบกทางน้ำ ยกเว้นช่องทางเดิน อากาศ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 มีนาคม-30 เมษายน จนกว่าจะประกาศ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ทาง จังหวัดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวปิดทาง อากาศ โดยกำหนดวันที่ 10 เมษายน

### สระแก้วปิดด่านชายแดนไม่มีกำหนด

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นาย อธิบดีกรมการแพทย์ จ.สระแก้ว ประสาน ความร่วมมือกับ พ.ศ.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.จว.สระแก้ว พ.ศ.ชาญ ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย ทพ.1201 (ผู้บังคับกองร้อยทหาร พราบที่1201) พ.ศ.อ.สุนพงษ์ โพธิ์ ผกก.สภ. คลองลึก และนายธนฤต สายสิญจน์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อรัญประเทศ กำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ ทุกจุดตรวจคัดกรอง ให้ตรวจเข้มสกัดคัดกรอง และป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริเวณพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วอย่างเข้มงวด ให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของ สธ.อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจคัดกรอง ผู้ขับขี่และคนประจำรถรถบรรทุกสินค้าที่ ได้ รับการอนุมัติให้บรรทุกสินค้าออกไปส่งฝั่ง ปอยเปต กัมพูชา เมื่อกลับเข้าประเทศไทย ต้องถูกตรวจคัดกรองและทำประวัติการเดินทาง อย่างเข้มงวด ที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศอรัญประเทศ

โดย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดสระแก้ว ลงนามประกาศ ให้ เลื่อนการเปิดด่านชายแดนทั้งจังหวัดสระแก้ว ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ พร้อมให้พล.ต.ต.อ. จำเริญ ผกก. ตม.ปอยเปต ประเทศกัมพูชา แจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประชาชนชาวกัมพูชา โดย เฉพาะคนไทยที่ยังคงค้างอยู่ในฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชาทราบ สำหรับสถานการณ์ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจ.สระแก้ว พบติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยัน 7 ราย จ.สระแก้วถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 พื้นที่เสี่ยงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ กระทรวงสาธารณสุข



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ‘หมอมมณูญ’จี้รับมือเชื้ออิตาลีสัด ห่างยอดกักการะโดด

ไทยดับเพิ่ม-มีน2รายล่าสุด  
ไร้โรคประจำตัว-สธ.เร่งเช็ก  
ป่วยยังพุ่ง136-โคมา23คน  
เบรกเดินทาง90%ลดโควิด  
ศบค.ห้ามถ่ายสดมวยตุ้มเมย.

‘วิชญ์’ขอความร่วมมือที่วิ่งถ่ายทอดสด‘มวยตุ้ม’ตลอดเดือนเมษาฯ  
ลดแพร่เชื้อทั้งคนชกและเซียนมวยมุงเชียร์ ศบค.ยังไม่พอใจตัวเลขคน  
สัญจรทั้งบกและน้ำ ขอความร่วมมือให้ลดลงถึง 90% หยุดแพร่เชื้อได้  
(อ่านต่อหน้า 8)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

## ต่อจากหน้า 1

### หมอมมมมม

#### เหยื่อโควิดเสียชีวิตอีก2รวม9ราย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า สถานการณ์ในประเทศไทย ขณะนี้รักษาหายกลับบ้าน 127 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมสะสม 9 ราย และมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 136 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 สะสม 1,524 ราย นับเป็นรายที่ 1,389-1,524 รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 1,388 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้อีก 11 ราย กระจายใน 18 จังหวัด ได้แก่ กทม. 80 ราย เชียงใหม่ 9 ราย สมุทรปราการ 7 ราย ภูเก็ต 6 ราย ชลบุรี และนครสวรรค์ จังหวัดละ 3 ราย จำนวนผู้ป่วยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ยืนยันยืนยันเดิม และเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 71 ราย ได้แก่ 1.เกี่ยวข้องกับสนามมวย 2 ราย 2.สถานบันเทิง 10 ราย เช่น ทองหล่อ นานา สุขุมวิท และสวนหลวง สถานบันเทิงต่างจังหวัด 2 แห่ง ได้แก่ สมุทรปราการ และ เชียงใหม่ 3.เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 59 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 59 ราย ได้แก่ 1.คนไทยเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง 17 ราย จากสหรัฐอเมริกา กาตาร์ ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส ปากีสถาน และสเปน 2.ชาวต่างชาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 4 ราย รัสเซีย ฝรั่งเศส และชาวออกาเนีย โดยเดินทางผ่านมาทางอินเดีย 3.ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัด ที่จะต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 15 ราย ได้แก่ ช่างเสริมสวย คนขับรถโดยสาร พนักงานขาย พนักงานนวดสปา พนักงานบาร์ 4.บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย 5.รวมบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสม 21 ราย มีพื้นที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรง และไม่ได้ทำงานรักษาผู้ป่วยโดยตรง 5.ผู้ป่วยที่พบในสถานที่แออัด เช่น ตลาดนัด คอนเสิร์ต 3 ราย และเกี่ยวข้องกับส่งสาธารณะ 4 ราย เช่น รถโดยสาร รถตู้ รถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ ตันอากาศ และอื่นๆ อีก 14 ราย กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยกลุ่มที่ยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วแต่ต้องการสอบสวนโรคและประวัติเสี่ยงเพิ่มเติม 6 ราย

#### เคลใหม่2คนไม่มีโรคประจำตัว

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สรุปรวมประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ 1,524 ราย รักษาหายแล้ว 127 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 1,388 ราย อาการหนัก 23 ราย ทุกรายอยู่ในภาวะวิกฤต ต้องเฝ้า

ระวังอย่างใกล้ชิด และเสียชีวิตสะสม 9 ราย วันนี้ที่พบผู้ป่วยที่เสียชีวิต 2 ราย โดยรายที่ 1 ชาวไทยอายุ 54 ปี ที่ จ.ยะลา มีประวัติเดินทางกลับจากมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม และเดินทางกลับมายังประเทศไทย วันที่ 13 มีนาคม และเริ่มมีอาการป่วยในวันที่ 15 มีนาคม เข้ารับรักษาที่ รพ.ยะลา วันที่ 16 มีนาคม ทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการวันที่ 19 มีนาคม และเสียชีวิตในวันที่ 29 มีนาคม ด้วยอาการปอดอักเสบ เนื้อปอดถูกทำลาย ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 56 ปี เริ่มป่วยวันที่ 18 มีนาคม เข้ารับรักษาวันที่ 20 มีนาคม ใน รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน กทม. แพทย์วินิจฉัยว่าปอดอักเสบ จึงรักษา และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม โดยมีภาวะปอดอักเสบ

“ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ไม่มีโรคประจำตัว และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาทั้ง 2 ราย จึงอยู่ในระหว่างการสอบสวนสาเหตุว่าเสียชีวิตจากปัจจัยใด เช่น มารับการรักษาซ้ำหรือบอกข้อมูลประวัติความเสี่ยงไม่ครบ ข้อสังเกตคือ ขณะนี้พบผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากเข้ารับการรักษาซ้ำ รวมถึงเริ่มพบผู้ป่วยหนักมากขึ้นรวมสะสม 23 ราย” นพ.อนุพงศ์กล่าว และว่า ผู้ป่วยยืนยัน 1,524 ราย กระจายอยู่ 59 จังหวัดในประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ 721 ราย ริมณฑล 73 ราย ภูเก็ต 49 ราย ยะลา 42 ราย สมุทรปราการ 41 ราย ชลบุรี 39 ราย ปัตตานี 33 ราย-สงขลา 29 ราย และเชียงใหม่ 21 ราย

#### พบป่วยใหม่โยงชนส่งสาธารณะ

นพ.อนุพงศ์กล่าวว่า ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่ รถเมล์ รถตู้ รถไฟฟ้า เรือ เครื่องบิน อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง สวมหน้ากาก

อนามัยตลอดการเดินทาง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ อาบน้ำทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน และเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนในครอบครัว ส่วนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะและพนักงาน ต้องทำความสะอาดยานพาหนะสม่ำเสมอ เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ และหลังรับผู้โดยสารที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก ให้สวมถุงมือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เน้นพื้นที่ที่ประชาชนสัมผัสบ่อย เช่น มือจับประตู เบาะรถ ที่พักแขน เป็นต้น

#### จังหวัดงดมาตรการเข้มข้น

ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วัฒนโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อเพิ่มใหม่ 136 ราย นับเป็นรายที่ 1,389-1,524 ราย เป็นผู้ป่วยชาวไทย 1,172 ราย ชาวต่างชาติ 216 ราย พบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) 641 ราย ริมณฑล 135 ราย พื้นที่เสี่ยงในประเทศไทย คือ ภูเก็ต กระบี่ ยะลา ปัตตานี รวมถึง ชลบุรี สระแก้ว ส่วนอุบลราชธานีมีประวัติสัมผัสกับเชืวมายใน กทม. และคนทำงานที่บ่อยเปิดประเทศกัมพูชา การติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เป็นต้นมา พบในส่วนภูมิภาคมากกว่า กทม. มาตรการจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและดำเนินการให้เร็วที่สุด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มาตรการป้องกันปรามในพื้นที่ให้บุคคลเคลื่อนย้ายยังคงเข้มข้นอยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยภูเก็ต มีผู้ที่อยู่ในการกักกันตนเอง (Home Quarantine) 298 ราย เป็นคนไทย 252 ราย ต่างชาติ 37 ราย และสั่งปิดสถานที่รวม 2,532 แห่ง เช่น ชายหาด สวนสัตว์ ถนนสายบางลา วอลีกิ้งสตรีท สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในภูเก็ต พร้อมสั่งห้ามประชาชนออกจากพื้นที่ในช่วงเวลา 20.00-03.00 น. ของวันถัดไป

#### ปลัดสธ.ชี้71%ป้องกันเป็นนิสัย

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.สุชม. กาญจนพิทยกุล ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงว่า ในการดำเนินงาน สธ.พบว่าพฤติกรรมคนไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยผลการดำเนินงานวันที่ 27-28 มีนาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 71 มีการปฏิบัติเป็นนิสัยในการหลีกเลี่ยงพื้นที่ และร้อยละ 67.9 มีการเว้นระยะห่างทางสังคมระยะ 2 เมตร ความคาดหวังต้องการให้มีผลมากกว่าร้อยละ 95 ในขณะนี้ก็ได้ดำเนินการเพิ่มขึ้นแล้ว

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

นพ.สุภูมิกล่าวว่า สธ. กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยได้วางแผนจัดเตรียมหน้ากอกอนามัยทางการแพทย์ ผลิตในประเทศไทย 11 โรงงาน ขณะนี้ผลิต 1,300,000 ชิ้นต่อวัน โดยเมื่อวันที่ 7-28 มีนาคม สธ.ได้รับการจัดสรรหน้ากอกอนามัยรวม 19.59 ล้านชิ้น แจกจ่าย 1.โรงพยาบาล (รพ.) สังกัดสำนักปลัด สธ. 10.35 ล้านชิ้น 2.รพ.กรมอื่นๆ 0.56 ล้านชิ้น 3.รพ.นอกสังกัด สธ. เช่น สภาการขาดไทย 0.77 ล้านชิ้น 3.รพ.มหาวิทยาลัย ผ่านเครือข่าย รพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) 2.48 ล้านชิ้น 4.รพ.เอกชน และคลินิกต่างๆ ผ่านสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 4.28 ล้านชิ้น และ 5.รพ.สังกัด กทม. 1.15 ล้านชิ้น

**ซื้อจาก3เอ็มและสยามโคเค็น**

นพ.สุภูมิกล่าวว่า สถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สธ.มีแผนกระจายหน้ากอกอนามัยทางการแพทย์ 1.3 ล้านชิ้นต่อวัน ที่จัดสรรจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย มีการกระจายทั่วประเทศ ผ่านการขนส่งระบบไปรษณีย์ไทย ดังนี้ 1.รพ.สังกัด สธ. 8 แสนชิ้นต่อวัน แบ่งเป็น รพ.สังกัดสำนักงานปลัด สธ. 6.5 แสนชิ้น เช่น รพ.จังหวัด รพ.ศูนย์ รพ.ชุมชน และ รพ.กรมอื่นๆ 1.5 แสนชิ้น เช่น รพ.ราชวิถี รพ.เลิดลิน รพ.พชรรัตน์ สถาบันบำราศนราดูร เป็นต้น 2.รพ.นอกสังกัด สธ. 1 แสนชิ้นต่อวัน 3.รพ.มหาวิทยาลัย 1.5 แสนชิ้นต่อวัน 4.รพ.เอกชน 1.5 แสนชิ้นต่อวัน 5.รพ.สังกัด กทม. 1 แสนชิ้นต่อวัน

“สิ่งที่มีความกังวลว่า รพ.จะขาดแคลนหน้ากอกเอ็น 95 ให้กับผู้ป่วยหนักในภาวะห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู รวมถึงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สถานการณ์ในวันนี้เราเคยซื้อหน้ากอกเอ็น 95 จากบริษัท 3 เอ็มที่ผลิตจากสหรัฐฯเป็นการนำเข้า และหน้ากอกเอ็น 95 ผลิตในประเทศไทยเพื่อ

การส่งออก โดยบริษัท สยามโคเค็นของญี่ปุ่น แต่ส่วนมากเราไม่ได้ซื้อจากของเขาเลย จึงต้องมีการจัดสรรเป็นโครงการเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้โดยทั่วไปของ รพ.” นพ.สุภูมิกล่าว

**เคลียร์โควต้าหน้ากอกแต่ละแห่ง**

นพ.สุภูมิกล่าวว่า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ต้องใช้หน้ากอกเอ็น 95 จำนวน 15 ชิ้นต่อคน และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคจะต้องใช้ 5 ชิ้นต่อวัน กระจายไปแล้ว 183,910 ชิ้น ตามยอดของผู้ป่วยเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโรคปกติทั่วไป ได้แก่ 1.รพ.สังกัด สธ. แบ่งเป็น รพ.สังกัดสำนักงานปลัด 117,950 ชิ้น และ รพ.กรมอื่นๆ 43,210 ชิ้น 2.รพ.นอกสังกัด สธ. 3,230 ชิ้น 3.รพ.มหาวิทยาลัย 2,690 ชิ้น 4.รพ.เอกชน 14,410 ชิ้น 5.รพ.สังกัด กทม. 1,570 ชิ้น

นพ.สุภูมิกล่าวว่า จากการคาดการณ์หากมีผู้ป่วยยืนยัน 10,000 ราย ที่เป็นยอดสะสมใน 1 เดือน จะต้องใช้หน้ากอกเอ็น 95 ทั้งหมด 500,000 ชิ้น หรือ 17,000 ชิ้นต่อวัน ได้ติดต่อซื้อกับบริษัท 3 เอ็มในสหรัฐฯ จำนวน 2 แสนชิ้น กำหนดส่งวันที่ 10 เมษายนนี้ เป็นการทยอยได้รับครั้งละหลักหมื่นชิ้น ส่วนบริษัทสยามโคเค็น จากการเจรจาจะได้โควต้าสั่งซื้อเดือนละ 100,000 ชิ้น ส่วนการติดต่อกับรัฐบาลจีนโดยตรง ขอสนับสนุนหน้ากอกเอ็น 95 แบบรัฐต่อรัฐ และจัดงบประมาณห้องศัลยกรรม (อก.) จำนวน 1,500 ล้านบาทในการสั่งซื้อ ได้รับการตอบกลับจากจีนว่าจะขายให้ไทย 1.3 ล้านชิ้น ส่วนการประชมบอร์ต อก.ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ พร้อมนำเข้าทันที 400,000 ชิ้น และจะกระจายทั่วประเทศ แต่จะจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น แต่อาจจะต้องแบ่งบางส่วนให้แก่การดำเนินการปกติของ รพ.ทั่วไปด้วย เช่น รพ.รามธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช รพ.โรงเรียนแพทย์ หรือ รพ.ทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้

**การันตีมีเตียงรองรับอีก700เตียง**

นพ.สุภูมิกล่าวว่า ปัจจุบันมีเตียงรองรับผู้ป่วย 1,600 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 50 และยังมีรองรับเหลือ 700 เตียง ส่วนเรื่องของบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก รัฐบาลจีน เช่น หน้ากอกอนามัยทางการแพทย์ 100,000 ชิ้น จัดสรรให้ รพ.ในต่างจังหวัด ชุดทดสอบหาสารพันธุกรรม จำนวน 20,000 ชิ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำการตรวจสอบและจะนำมาใช้ต่อไป หน้ากอกเอ็น 95 จำนวน 10,000 ชิ้น และชุดป้องกัน พีพีอี จำนวน 2,000 ชิ้น กระจายไปตามเขตสุขภาพในต่างจังหวัด โดยทรัพยากรอยู่ที่คลังกองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัด สธ. คาดว่าจะจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้

นพ.สุภูมิกล่าวต่อว่า มูลนิธิอาสาสมัคร ได้มอบหน้ากอกเอ็น 95 ไม่ใช้กันเชื้อโรค จึงจะมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเน้นจังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ส่วนชุดป้องกัน 30,060 ชุด มีการกระจาย ไปยัง รพ.รามธิบดี 360 ชุด รพ.ศิริราช 10,000 ชุด รพ.จุฬาฯ 10,000 ชุด ส่วนจังหวัดทางภาคใต้ มีการระดมทุนแรง ได้แก่ รพ.ยะลา 3,700 ชุด รพ.ปัตตานี 3,000 ชุดและ รพ.นราธิวาส 3,000 ชุด การกระจายจะจับเงินภายในสัปดาห์นี้ ใช้ระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย ส่วนยานด้านไวรัสฟาวีราเจียรี่ ได้รับเพิ่มเติมมา 24,000 เม็ด และขณะนี้มีเหลือประมาณ 20,000 เม็ดกระจายทั่วประเทศ และเก็บที่ส่วนกลาง 2,000 เม็ด โดยในเวลา 15.00 น. จะมีเข้ามาเพิ่มอีก 40,000 เม็ด คาดว่าไม่มีขาดยาในประเทศไทย แต่จะเลือกใช้กับผู้ป่วยที่เหมาะสม เช่น มีอาการปอดบวม และผู้ป่วยอาการน้อย ร้อยละ 80 ไม่จำเป็นต้องให้ยา

**สธ.ปิดห้ามบริจาคหน้ากอก-ชุด**

นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการรับบริจาคหน้ากอกอนามัย และเวชภัณฑ์ต่างๆ ว่า “ต้องชี้แจงว่าตอนนี้ที่บนโซเชียลมีเดีย คือ หน้ากอกอนามัย และชุดป้องกันเชื้อโรคที่ใช้กับผู้ป่วยปกติ ที่ต้องใช้ ก็ได้ทราบเรียนนายคา ว่าหากหาจากแหล่งเดิมไม่ได้ ก็เอามาที่เตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยโควิดไปเพิ่มเติม สำหรับส่วนของโควิด เราทำตามจำนวนคนใช้ ถ้าหน่วยไหนรับคนไข้เยอะ เราก็ให้ หมอที่ขาดแคลนนี้เราก็เห็นใจ เราคงเลือกไม่ได้ว่าให้เพราะโควิด หรือคนไข้ทั่วไป จึงเสนอว่า กระทรวงสาธารณสุขจะนำสต็อกที่โควิดเพิ่มเติม มาจ่ายเพื่อให้หมอได้ใช้ก่อน หมอใช้มาตรฐานสเตอร์ไลซ์ ซึ่งปกติเราไม่ใช้กัน อุปกรณ์ต่างๆ ใช้คนเดียวทั้ง แต่ภาวะฉุกเฉิน ก็ต้องใช้



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

มาตรการไปทำให้สะอาด ใช้แสงยูวี หรือความร้อน เพื่อนำมาใช้ซ้ำเพื่อประหยัด ปลอดภัย อยู่ในขั้นตอนศึกษาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ แพทย์ศาสตร์ รามธิบดี และศิริราช แต่ต้องมีมาตรการ"

นพ.สุหมกกล่าว ว่า นายฯ กังวลว่าแพทย์ใน ส่วนอื่นๆ จะพอใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่ ข้ำว่า ส่วนของโควิด ตัวเลขพอสำหรับการใช้ 1 เดือน กับตัวเลขผู้ป่วยประมาณ 10,000 คน สำหรับการบริจาคมของแต่ละโรงพยาบาลนั้น ต้องบอกว่า เป็นความหวังดีของหมอ จะได้มีอุปกรณ์พอเพียง แต่ฐานะที่ต้องดูแลภาพรวมทั่วประเทศ เห็นด้วย ที่ต้องสนับสนุนให้เพียงพอ ขาด เหลืออะไร หาก โรงพยาบาลหาของในท้องตลาดไม่ได้ เราก็ต้อง สนับสนุนให้เต็มที่ อย่างที่พูดกันว่า หน้ากากเอ็น 95 ของแจ็ก หม่า เป็นหน้ากากกันฝุ่น ก็ไม่ใช่ ประโยชน์กับฝุ่น อันนี้ต้องใช้กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์และอย.ในการตรวจสอบก่อน

**สร.ลยขามแพร่เชื้อในกระทรวง**

กรณีกระเสาะว่าว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 ราย เป็นผู้ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) และนิติกร 2 ราย ลงพื้นที่ รพ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบกรณีทุจริต และได้พบกับ นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ. สมุทรปราการ ต่อมาภายหลัง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ทราบว่า นพ.นำพล ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้นิติกร 2 ราย ต้องเข้าระบบกักกันตนเอง 14 วัน แต่ปรากฏว่า ผอ.ศปท. ไม่ยอมไปตรวจหาเชื้อและยังมีการไปทำงานปกติ นั้น

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ข้อเท็จจริง ผอ.ศปท. และทีมงานอีก 2 คน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผอ.นำพล มีการตรวจหาเชื้อไวรัสทางแล็บที่ สถาบันบำราศนราดูร ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด และได้กักกันตนเองต่ออีก 7 วัน หลังจากที่ทำผลว่าไม่มีการติดเชื้อ และเมื่อครบ 7 วัน สามารถ มาทำงานได้ โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทาง ลังคม ทำงานอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ จนครบ

14 วัน เพราะถึงแม้ผลออกมาเป็นลบแล้ว จะต้อง ป้องกันตนเอง

**'อนูทิน'แจงเวชภัณฑ์บริจาคม**

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนูทิน ชาญวิภูถ รองนายกฯ และรพ.สธ.ให้สัมภาษณ์ ว่า ผู้มีจิตศรัทธาจากบริษัทเอกชนได้นำสิ่งของ มาบริจาคให้กับ สธ. อย่างต่อเนื่อง ทั้งสินค้าที่ ผลิตเองรวมถึงปัจจัยรวมไปถึงลักษณะของ กรมธรรม์ จะมีการตั้งคณะกรรมการจัดสรร บริหารเวชภัณฑ์เหล่านี้เพื่อจัดกระจายไปหน่วย บริหารของ สธ. และหน่วยบริการที่มีการร้องขอ เข้ามาโดยเร็วที่สุด เบื้องต้นจะมีการส่งผ่านมาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ของบริจาคม มาจะต้องตรวจสอบคุณภาพ หากคุณภาพไม่ดีก็ จะต้องแจ้งกับผู้ที่นำมาบริจาคให้ แต่ถือว่าเขาเป็น ผู้ที่มีเจตนาดี เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เขาผลิต หรือได้มาจากกระบวนการในมูลนิธิต่างๆ มีส่วนน้อย มากที่ซื้อด้วยคุณภาพ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ประชาชนให้ความร่วมมือในการอยู่บ้านเพียงร้อยละ 40 แต่ สธ. มีความ ต้องการสูงถึงร้อยละ 90 จะต้องมีการใด หรือไม่นายอนูทินกล่าวว่า ประชาชนต้องให้ความ ร่วมมือเว้นระยะห่างทางสังคมร้อยละ 80 ถึงจะ เริ่มมีผลในการป้องกัน และลดโอกาสของการติด เชื้อได้ แต่ถ้าวันนี้มีความร่วมมือเพียง ร้อยละ 50 ก็จะต้องเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมให้ มากขึ้น เช่น การทำงานที่บ้าน

นายอนูทิน กล่าวถึงกระเสาะว่าว่าการเมือง เข้าไปเกี่ยวข้อง แทนทงในกาอนุมติผลการ ตรวจสอบชุดทดสอบหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือแรพิด เทสต์ (Rapid test) ที่จะนำเข้ามา ใช้ในประเทศไทยว่า เมื่อเข้าวันที่ 30 มีนาคม ได้ประชุมพร้อมกันตั้งให้ รองปลัด สธ.เป็น ประธาน คณะกรรมการสอบสวน กรณีคำสั่งใด ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีเจตนาารมณ์ที่เป็นภัย ต่อชาติบ้านเมือง ข้าราชการสาธารณสุขไม่ต้อง กระทำตาม

"เชื่อว่าข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่มีวันที่จะก้มหัวให้กับผู้มี อิทธิพลใด โดยเฉพาะนักการเมือง โดยเฉพาะ ในกระทรวงสาธารณสุขนักการเมืองที่จะก่อกดดัน ข้าราชการในกระทรวงได้มีเพียงผมและรัฐมนตรี ช่วยว่าการ สธ. ซึ่งผม 2 คน ไม่ได้ทำ ไม่เคยกดดัน ไม่มีการกดดันใดๆ ทั้งสิ้น" นายอนูทินกล่าว

**'บึกตุ้'ร่วมประชุมปลัดกระทรวง**

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทาง เข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล และในฐานะ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ฯ วันนี้ได้เปลี่ยนที่ ประชุมเดิมจากตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบ รัฐบาล มาใช้เป็นห้องเขียวที่ตึกไทยคู่ฟ้าแทน ช่วง แรก เวลา 09.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ ได้หารือวง เล็กกับระดับปลัดกระทรวงที่ห้องสีม่วง ก่อนจะ ประชุมฝ่ายปฏิบัติการที่ห้องสีเขียว

ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่ ทำเนียบรัฐบาล จะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึก ภาพในการแถลงข่าว รวมทั้งการติดกล้องสแกน ในจุดต่างๆ ยกเว้นการแถลงข่าวที่ห้องโถง ตึก สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

**นายกฯยังเน้นดูแลตัวเองเข้มข้น**

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุอิน โฆษก ศบค. แถลงรายงานประจำวันว่า นายกฯ กล่าวถึงหัวใจการทำงานขณะนี้ คือการส่งผ่าน ข้อมูลไปถึงประชาชน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา ช่วย นายกฯ ได้เน้น โซเชียล Distancing ที่ ต้องปฏิบัติตามกว่าจะผ่านพ้นวิกฤต นอกจากนี้ ยังมีแนวทางป้องกันที่จะไม่ให้เชื่อมาติดทุกคนทั้ง ระดับประเทศ จังหวัด ชุมชน หมู่บ้าน และการ กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการด้วย ส่วนการทำงาน ที่เชื่อมโยงกันมีความสำคัญอย่างยิ่ง จะออก มาตรการอะไรหน่วยงานราชการต่างๆ ต้องคุย กันก่อน เพื่อให้ได้ผลทางดีต่อประชาชนให้มากที่สุด สำหรับสถานการณ์ประจำวัน เกิดติดเชื้อ รายใหม่ 136 ราย สะสมที่ 1,524 ราย ผู้ป่วย รายใหม่นั้นกราฟพุ่งทรงๆ แต่กราฟจำนวนสะสม เพิ่มขึ้น นายกฯก็กำชับว่าอย่าชะล่าใจ อยากรให้ ประชาชนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ เพราะ มีการกระจายตัวของเชื้อในต่างจังหวัด เช่น สุโขทัย ลา บัตตานี ชลบุรี อุบลราชธานี และสะบะแก้ว ผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงกับสนามมวยอยู่ ทั้งนี้ แนวโน้มผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยเมื่อเทียบกับ ประเทศอื่นๆ ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ เทียบกับสหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน อิหร่าน และ มาเลเซียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศเรายัง ถือว่าน้อยกว่าอยู่ ถ้าช่วยกัน เส้นกราฟจะลดลงมาได้ สิ่งที่ยากเน้นย้ำสำหรับการติดเชื้อใหม่ คือ มีการติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นมากกว่าใน กทม.และปริมณฑล

**รถบนถนนน้อยลงแต่ยังไม่พอ**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการเข้มข้นในภูเก็ต ยะลา บัตตานี และนราธิวาส คือ ห้ามเคลื่อนย้าย คนใน 4 จังหวัด ก็ยังเข้มอยู่ เช่น ที่ภูเก็ต มีการ ทำ Home Quarantine (แยกสังเกตอาการที่ บ้าน 14 วัน) ถึง 291 คน ปิดสถานที่เสี่ยงกว่า 2,532 แห่ง ห้ามประชาชนออกพื้นที่ชายหาดทุก แห่ง สวนสัตว์ ถนนที่เป็นถนนคนเดิน และขอ ความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดออก จากเทศกาล และที่พักตั้งแต่เวลา 20.00-03.00

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของปรกต

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๘)

น. เป็นต้นไป ส่วน พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เสนอในที่ประชุมว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม มีการสัณจรไปมา เมื่อเทียบกับเสาร์ที่ 21 มีนาคม จำนวนตัวเลขที่สัณจรโดยรถประจำทางลดลง 45.58% จาก 8 แสนกว่าคัน เหลือ 4.5 แสนกว่าคัน รถยนต์ส่วนบุคคล ลดลง 41.33% จาก 2 ล้านกว่าคัน เหลือ 1.2 ล้านคัน รถไฟฟ้าลดลง 58.63% จาก 3 แสนกว่าคัน เหลือเพียง 1.4 แสนกว่าคัน รถไฟระหว่างเมืองลดลง 64.67% จากจำนวน 3.8 คน เหลือ 3.1 หมื่นคน ทางน้ำก็ลดลง 40% ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือมากขึ้นให้ได้ 90% จึงจะลดการแพร่ระบาดของไวรัสได้ แต่ขณะนี้เราลดลงเพียง 40% เท่านั้น ประชาชนจึงต้องร่วมมือกัน

### จนท.สธ.ติดเชื้อ-รอบข้างกักตัว

นพ.ทวีศิลป์ แถลงกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลติดเชื้อโควิด-19 ว่า ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทำเนียบ แต่เป็นข้าราชการจากสธ.เป็นชายอายุ 46 ปี มาช่วยทำงานประสานระหว่างการประชุม มีประวัติประชุมหลายแห่ง ไม่ได้นั่งประจำที่ทำงาน อยู่เฉพาะกลุ่มที่มาจาก สธ. ทีมสอบสวนโรคพบว่าเริ่มมีอาการตั้งแต่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา มีน้ำมูก ไอนานๆ ครั้ง และคิดว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้เพราะยังไม่ไข้ แต่เมื่อป่วย 3 วัน จึงไปตรวจและผลออกมายืนยันเมื่อคืนวันที่ 29 มีนาคมว่าติด จึงกักตัวเอง ขณะนี้ได้เข้ารักษาที่สถาบันบำราศนราดูร พบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดติดอีกเป็นคนของ สธ. ประมาณ 30 คน ถ้าเป็นไข้ก็ไปโรงพยาบาล ถ้าไม่ไข้ให้กักตัวที่บ้านก็จะอยู่ในวงจำกัดและจะใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนคนที่ใกล้ชิดที่นั่งอยู่ในห้องทำงานทางทำเนียบได้จัดโต๊ะห่างพอสมควร ยังไม่มีผู้บริหารระดับสูงที่พบอาการ ทั้งนี้ ทางศูนย์อาจจะมีมาตรการคัดกรองเข้มขึ้นขึ้น โดยนายกฯสั่งให้ปิดห้องต่างๆ ในทำเนียบรัฐบาลทยอยทำความสะอาดห้องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

### ทำเนียบเข้มสื่อ-จนท.ป้องโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีรัฐบาลเพิ่มมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสานให้แต่ละหน่วยงานเริ่มทำงานที่บ้านหรือทำงานเหลื่อมเวลาในส่วนของการราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่การทำงานของสื่อมวลชนก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยเฉพาะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ล่าสุดมีรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อโดยเป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขที่เป็นฝ่ายประสานงาน และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ขึ้น ได้มีการหารือกันระหว่างช่างภาพ สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล มีความเห็นร่วมกันว่าขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังและทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทย์อย่างเคร่งครัดในการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว การนั่งฟังแถลงข่าว ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับวาระงานประจำวันคือ 31 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายคาเป็นประธานการประชุมกรม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นคณะโฆษกสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมกรม.ที่ตึกนารีสโมสร

### 'วิญญู'แจ้งงดถ่ายสดมวย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิญญู เครืองาม รองนายกฯ แถลงข่าวว่า ที่ประชุมมีการทบทวนมาตรการต่างๆ หลังได้ประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต แต่ยังไม่ถึงขั้นพอใจเต็มที่ มีบางกรณีแม้จะเป็นส่วนน้อย แต่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและส่วนรวมได้ อยากให้เข้มงวดมากขึ้น ไม่เช่นนั้น อาจไปสู่มาตรการที่รุนแรงมากขึ้น อยากให้เข้มงวดมาตรการอยู่กับบ้าน เพราะเมื่อดูจากบทลงโทษถนนต้องให้น้อยลงกว่านี้ กิจกรรมสังสรรค์บางอย่างที่ควรงดก็ยังคงทำกันอยู่ วันนี้อยู่ความร่วมมือสถานที่โทรทัศน์ทั้งหลายในเดือนเมษายนนี้ ของงดการถ่ายทอดสดมวย เพราะเป็นความเสี่ยงของผู้ช้ช่น และผู้ที่มีรวมตัวกันดูถ่ายทอดสดมวย นอกจากนี้ กิจกรรมที่ให้เว้นระยะห่างกัน มีการร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์โควิดว่ามีกรณีเชิงเรื่อเรื่อที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่สัณจรต่างๆ และกรณีวินมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงเป็นจุดที่อันตราย ผู้ขับอาจจะไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือมีการเกาะเฮวซ้อนท้าย ส่วนในต่างจังหวัด เช่น ชายแดนภาคอีสานยังมีการโสมบาร โดยเฉพาะการเอามือกักขั่วเหนียวใส่ในบาตร แม้จะเป็นวิธี และธรรมเนียมปฏิบัติแต่ถือว่าการแพร่เชื้อที่นำกลับมา การทำวัตรเข้าเย็น-เย็นของพระที่อาจจะนั่งใกล้กัน กองถ่ายทำที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากก็ขอให้ระมัดระวังด้วย

### กรมอนามัย-ยธ.-ตร.แจ้งติดเชื้อ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวกรณีพบพนักงานสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ติดเชื้อโควิด-19 ว่า เป็นเรื่องจริง ทำหน้าที่ประจำอยู่ในสำนักทันตสาธารณสุข ไม่ได้ออกไปทำงานนอกสถานที่ และความจริงได้ลาหยุดงานก่อนจะป่วยแล้ว หลังหยุดงานแล้วมีการตรวจยืนยันว่าป่วยโควิด-19 ส่วนประวัติการสัมผัสโรคคือ เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างแออัด เดินทางมาทำงานโดยรถตู้โดยสาร วันนี้ได้มีการปิดสำนักทันตสาธารณสุขเพื่อทำความสะอาดอีกครั้ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่

### ป่วยโควิด-19 รายนี้

นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า ตามที่ได้รับรายงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ว่า มีเจ้าหน้าที่ที่บริหารงานทั่วไป ตรวจพบว่าติดเชื้อ 1 ราย ภายหลังเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2563 ขณะนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

พล.ต.ท.ภักพงศ์ พงษ์ภคตรา ผบ.ชน. เปิดเผยว่า ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บ.ชน.) ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 27 นาย มีตำรวจที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้กักตัวเองจำนวน 326 นาย สอบสวนโรคพบว่า ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากการกลับจากดูงานที่ประเทศสเปน เกี่ยวข้องกับสนามมวย และรับประทานอาหารร่วมกัน ส่วนกรณีข่าวตำรวจสน.ตลิ่งชัน ติดเชื้อขณะปฏิบัติงานประจำด้านตรวจคัดกรองนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ตำรวจคนดังกล่าวติดเชื้อมาจากที่อื่นอยู่ระหว่างการรักษา

### รมว.ศธ.ชี้เม.ย.ได้ข้อสรุปปรับร.

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยเรื่องการพิจารณาเลื่อนการรับนักเรียนหรือเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ต้องพิจารณาให้รอบด้าน ศธ.ตั้งเป้าว่าภายใน 3 เดือน ถ้าปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่คลี่คลาย ศธ.จะเดินทางต่อไปอย่างไร เช่นเดียวกับการเรียนออนไลน์ที่นักเรียนระดับประถม และมัธยมมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน อุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกัน ต้องจัดรูปแบบการเรียนรองรับด้วย เช่น นักเรียนประถมอาจเรียนผ่านทีวี โดยที่ครูให้ใบงานมาทำ หรือในระดับมัธยมอาจเรียนผ่านออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสม หรืออาจจะใช้วิธีปรับการเรียนรู้นรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น

ศธ.มีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว เพียงแต่เมื่อลงมือทำแล้ว จะต้องเตรียมแผนรับมือสำหรับทุกปัญหาไว้ด้วย เพื่อป้องกันไว้ก่อน เพราะถือเป็นปัญหาที่ ศธ.ไม่คุ้นเคย คาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการรับนักเรียน และการเปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนนี้

### 'หมอมมณูญ'คาดไทยติดเชื้อพุ่ง

นพ.มณูญ ลิขิตวงษ์ ศ.แพทยเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัย

(อ่านต่อหน้า 9)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

## ต่อจากหน้า 8

### หมอมมณูญ

ยุทธ โปสตัดเพ็กซ์ถึงเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เปรียบโควิดสายพันธุ์อิตาลีว่า เหมือนมวยแชมป์โลก คาดว่า "อีกไม่นานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในไทยจะเพิ่มแบบพุ่งพรวด ผมเป็นแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินหายใจ ไม่ใช่แพทย์ด้านไวรัสวิทยา เวลาปรึกษาคนไข้ ผมจะให้ความสำคัญทั้งเชื้อโรคและคนไข้ เชื้อโรคติดต่อกันง่ายหรือไม่ (infectivity) รุนแรงหรือไม่ (virulent) ถึงแม้ในขณะนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของผู้ของเชื้อ แต่มีหลักฐานทางสถิติให้เห็นได้ชัด ประเทศอิตาลีเพิ่งจะรายงานว่ามีคนป่วยด้วยโรคนี้ปลายเดือนมกราคม แต่มาเริ่มระบาดเร็วมากหลังจากมี Super spreader เป็นผู้ชายอายุ 38 ปี ไม่เคยไปประเทศจีน แพร่เชื้อให้คนจำนวนมากระหว่างวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ ผ่านไปเพียง 5 สัปดาห์จากคนป่วยทั้งหมด 130 คน เพิ่มขึ้นเป็น 97,000 คน เสียชีวิต 10,000 คน แชนประเทศจีนที่มีคนป่วย 81,000 คน เสียชีวิต 3,300 คน ประเทศเกาหลีใต้มีคนป่วย 9,500 คน เสียชีวิต 150 คน"

นพ.มณูญ โปสตัดอีกว่า คนส่วนใหญ่ไปโชนีลียั ความรักอิสระ วัฒนธรรม จับมือ หอมแก้มของคนอิตาลี อ้างว่าอิตาลีมีสัดส่วนคนสูงอายุมาก ระบบสาธารณสุขไม่ดี แต่จำนวนที่พุ่งสูงขึ้นไปหืด ถึงแม้จะปิดประเทศ อธิบายไม่ได้ว่าทุกอย่างเกิดจากคนอิตาลีอย่างเดียว เราต้องให้ความสำคัญของผู้ป่วยด้วย จำนวนคนป่วยบอกถึงเชื่อนี้ติดต่อกันง่าย จำนวนคนตายบอกถึงความรุนแรงของเชื่อนี้ และถึงโพสต์ด้วยว่า เชื้อไวรัสแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน โดยให้ลำดับความเก่งกาจของเชื้อในประเทศจีนและแถบเอเชียเหมือนนักมวยสมัครเล่น เชื้อในประเทศอิตาลีเก่งมากเหมือนนักมวยแชมป์โลก

### สนามมวยลุมพินีเป็นจุดเปลี่ยน

"มาตุประเทศไทย จุดเปลี่ยนเกิดที่สนามมวยลุมพินี ก่อนวันที่ 6 มี.ค. มีการแข่งมวยสนามมวยลุมพินี ประเทศไทยมีผู้ป่วย 48 คน เสียชีวิต 1 คน หลังจากที่มีเซียนมวยคนหนึ่งติดเชื้อโควิดจากคนในครอบครัวกลับจากประเทศอิตาลี เป็น Super spreader แพร่เชื้อสายพันธุ์อิตาลีให้ผู้ชมในสนามมวยในวันนั้น 60-70 คน และคนป่วยที่ติดเชื้อก็แพร่เชื้อต่อให้คนใกล้ชิด ให้คนต่างจังหวัดหลังจากเดินทางกลับภูมิลำเนา วันหนึ่งคนแพร่เชื้อจากรอบที่ 4 แล้ว เชื่อนี้ติดต่อกันง่ายมาก ทำให้จำนวนคนป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรงทำให้หน่วยหนึ่งต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 17 คน และเสียชีวิตเร็วมาก ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วย 1,388 คน กระจายไปเกือบทุกจังหวัด ผู้ป่วยต่างจังหวัดพบมากกว่าในกทม.แล้ว เสียชีวิต 7 คน ดูอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไทยได้ทันสูงกว่าประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮองกง อย่างเห็นได้

ชัด แต่ยังคงว่าประเทศอิตาลี ในอนาคตอันใกล้ คาดว่าตัวเลขทั้งคนป่วยและคนเสียชีวิตจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว"

### 'อิตาลี-สเปน'ตายเพิ่มอีก

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกรวมกันทะลุ 7 แสนรายแล้ว รวมรวมโดยศูนย์วิจัยซีเอสเอสไอ ของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ (เจเอชยู) ระบุว่า ณ เวลา 16.45 น.ของวันที่ 30 มีนาคม ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 34,041 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 724,945 ราย มีผู้ที่รักษาหายแล้วจำนวน 152,314 ราย สหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก ยอดสะสมอยู่ที่ 143,055 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,514 ราย ตามมาด้วยอิตาลี ผู้ติดเชื้อสะสม 97,889 ราย และผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 10,779 ราย อิตาลียังคงรั้งประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดในโลก ส่วนจีน ต้นตอการแพร่ระบาดมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากเป็นอันดับ 3 อยู่ที่ 82,156 ราย และมีผู้เสียชีวิต 3,304 ราย ล่าสุดเบลเยียมมีรายงานผู้เสียชีวิต 513 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อ 11,899 ราย ขณะที่อิหร่าน เสียชีวิตอีก 117 ราย ทำให้อยอดผู้เสียชีวิตเป็น 2,757 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 3,186 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 41,495 ราย

สำนักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานอ้างกระทรวงสาธารณสุขสเปน เปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในวันที่ 30 มีนาคม ระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตในสเปนเพิ่มขึ้นอีก 812 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น 7,340 ราย ยอดผู้เสียชีวิตในรอบ 24 ชั่วโมงดังกล่าวนับเป็นการลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา โดยยอดผู้เสียชีวิตของสเปนมีมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ตามหลังอิตาลีเพียงประเทศเดียว

### 'เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์' เลิกกักตัว

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ พระชนมายุ 71 พรรษา ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ขณะนี้ทรงออกจากกรกักพระองค์ที่พระองค์ที่ประทับในสกอตแลนด์เป็นเวลา 7 วัน นับจากทรงทราบผลวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยทรงมีอาการป่วยอ่อนๆ เท่านั้น โฆษกสำนักพระราชวังแถลงว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดีและทรงปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

"พระตำหนักแคลเรนซ์ยืนยันว่า จากการปรึกษากับคณะแพทย์ส่วนพระองค์แล้ว เจ้าฟ้า

ชายชาร์ลส์ขณะนี้ทรงออกจากกรกักพระองค์แล้ว" โฆษกสำนักพระราชวังระบุ และดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ พระชายาพระชนมายุ 72 ปีของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่ทรงติดเชื้อแต่อย่างใด แต่ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ได้ทรงแยกกักพระองค์เช่นกัน ขณะที่สำนักพระราชวังบักกิงแฮมแถลงก่อนหน้านี้ว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประมุขแห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงพบกับเจ้าชายฟ้าชายชาร์ลส์ พระราชโอรสของพระองค์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา โดยควีนอังกฤษทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดี

ที่อังกฤษ ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,228 ราย และมีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 19,784 รายนั้น นางเจนนิ แอร์วีส์ รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของอังกฤษ กล่าวว่า อาจใช้เวลาราว 2-3 สัปดาห์ในการประเมินผลกระทบการคุมเข้มที่ใช้อยู่เพื่อควบคุมสถานการณ์ระบาดของโรค ซึ่งรวมถึงการขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านว่าจะมีประสิทธิผลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้โดยหมุดหรือไม่ รัฐบาลจะทำการประเมินผลสถานการณ์ทุก 3 สัปดาห์ บางทีอาจใช้เวลาถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น แต่ยืนยันว่าอังกฤษอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินมาตรการเข้มงวดอย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นไปนานถึงขนาดนั้น

ทั้งนี้ อิตาลีรั้งที่ 1 ประเทศที่มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก ตามด้วยสเปน 6,803 จีน 3,304 อิหร่าน 2,640 ฝรั่งเศส 2,606 สหรัฐ 2,467 และอังกฤษ 1,228 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 720,117 คน พบมากที่สุดที่สหรัฐฯ ที่ 140,886 ตามด้วยอิตาลี 97,889 จีน 82,122 สเปน 80,110 เยอรมนี 62,095 ฝรั่งเศส 40,708 อิหร่าน 38,309 อังกฤษ 19,780 สวิตเซอร์แลนด์ 14,829 เนเธอร์แลนด์ 10,930 และเบลเยียม 10,836 สำหรับผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายขาดแล้วอยู่ที่ 152,071 คน

### ทรัมป์ขยายเวลาคุมโควิดสิ้นเม.ย.

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐสั่งขยายมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ออกไปอย่างน้อยถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ทรัมป์กล่าวว่า จำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะถึงระดับสูงสุดในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า จำเป็นต้องขยายการบังคับใช้คำแนะนำต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ส่วนทางกับทำที่เขาถอนหน้านี้เพียงไม่กี่วันที่จะระบุว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 12 เมษายนนี้ สถานการณ์ทุกอย่างน่าจะดีขึ้น ปัจจุบันสหรัฐเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุดในโลก ที่มีรายงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม เพิ่มขึ้นเป็น 143,025 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 2,467 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ที่ญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,866 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 54 รายนั้น สถาบันโรคระบาดวิทยาของญี่ปุ่น นายเคน ชิโมริระ คาราดลกรชาวญี่ปุ่นชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันจากละครชุดชุดคอม "คู่หูคู่อา" ได้เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม อายุได้ 70 ปี หลังรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กรุงโตเกียว

ประธานาธิบดีมุน แจ อิน ของเกาหลีใต้ ประกาศมาตรการเยียวยา จะมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1 ล้านวอน หรือราว 27,000 บาท ยกเว้นครอบครัวที่มีรายได้สูง และจัดสรรงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมีการพิจารณาในเดือนหน้า เพื่อที่จะให้ภาคธุรกิจเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากการจ่ายค่าประกันและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขอื่นๆ โดยมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากที่มีการประกาศไปแล้วหลายมาตรการก่อนหน้านี้ รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และมาตรการช่วยเหลือภาคเอกชนมีมูลค่า 100 ล้านล้านวอน ทั้งนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมไว้ได้แล้ว

## ติดเชื้อรายใหม่ในจีนลดต่อเนื่อง

จีนมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วประเทศลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ส่วนเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ เป็นศูนย์กลางแพร่ระบาดของโรค ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าประเทศจีนของชาวต่างชาติ คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) ของจีน รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันที่ 29 มีนาคมว่า มีเพิ่มขึ้น 31 ราย ลดลงจากรวันก่อนหน้าที่มี 45 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบทั้งหมดยกเว้นหนึ่งราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในจีน 82,152 ราย มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ส่วนผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ยอดผู้เสียชีวิตในจีนเพิ่มเป็น 3,304 ราย

นายวลาดีเมียร์ เชโคติน หัวหน้าหน่วยชีวแพทย์และรองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย แถลงว่ารัสเซียกำลังพัฒนา 3 ตัวแรกเป็นยาใช้สุดคมชื่อ "ไดรอาเซวีน" สถาบันชีวเวชศาสตร์ สาขารูส ในสังกัดของสถาบันพัฒนาขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและนักวิทยาศาสตร์จีนกำลังนำไปทดสอบว่ามีผลในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่ ส่วนตัวเชียวานี้ยิ่งกว่าเหมาะในการนำมาใช้รักษาอาการป่วยโควิด-19 ยกอีกตัวใช้พื้นฐานมาจากยานต่อต้านไวรัส ฟาวิพิเรเวียร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตขึ้น โดยสถาบันชีวเวชศาสตร์ร่วมกับ สถาบันเซลล์สกีเพื่อชีวเคมี กำลังพัฒนาขึ้นเพื่อปรับให้ได้มาตรฐานของรัสเซีย และกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบโดยคลินิกเฉพาะทางในรัสเซีย และยาตัวสุดท้าย เป็นยาต่อต้านไวรัสชื่อ ฟอร์ดิเพรน ผ่านการทดสอบในคนแล้ว

และกำลังประเมินว่ามีความสามารถต่อต้านโควิด-19 ได้หรือไม่

นายเชโคตินกล่าวว่า รัสเซียกำลังพัฒนาวัคซีนอีก 3 ตัว โดยสถาบัน 3 สถาบันที่กำลังได้รับความสนใจจากกระทรวงสาธารณสุข โดยวัคซีน 2 ตัวเป็นวัคซีนประเภทโปรตีนเบสเป็นการนำเอาโปรตีนของไวรัสโคโรนาหลายชนิดมารวมกันใหม่ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการป้องกันไวรัสได้กว้างขวางมากที่สุด ส่วนอีกตัวเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัสเซียชื่อรัสเซียควบคู่ไปกับการพัฒนาชุดทดสอบการติดเชื้อเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย